
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณ 

คร้ังที่ ../๒๕๕๐ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุกรรมาธิการ ๓๕๐๒ ชัน้ ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

-----------------------------  

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา  

 (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  วรปญญาอนันต ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม) 

 ประธาน  :  ผมขอเปดประชุมครับ 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ผมมี ๑ เร่ืองก็คือ จากที่เคยมีมติ 

ไปวา จะไมนาํเขาสูคณะกรรมาธิการวิสามญัอีก แตเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั  

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคมที่ผานมานัน้ ไดรับแจงจากทานประธานคณะกรรมาธกิารวา เนื่องจากเปนเรื่องที ่

สําคัญ ดังนั้นขอใหนําเขาสูที่ประชุมกรรมาธิการอีก เพราะฉะนั้นก็ตองแจงที่ประชุมทราบวา หลังจากที ่

ไดพิจารณาในชั้นของคณะอนุกรรมาธกิารแลว ยงัคงจะตองมีการนําเรื่องเขาเสนอในที่ประชุมคณะ 

กรรมาธิการอีก ซึ่งการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น ทางคณะกรรมาธิการกต็องการทีจ่ะใหประชุม 

หลาย ๆ คร้ังถาเปนไปไดใน ๑ สัปดาห ในการประชุมคร้ังตอไปนั้น มีกาํหนดวนัที ่๑ สิงหาคม เพราะฉะนั้น 

ก็ข้ึนอยูกับวาในการพิจารณาถาหากวามีเสร็จบางสวนกอ็าจจะทยอยนําเรื่องเขาเสนอ คงไมตองเสนอ 

เขาที่ประชุมพรอมกันทั้งหมด ในสวนทีเ่สร็จแลวก็นาจะสามารถปรับปรุงแลวก็เสนอตอที่ประชุม 

คณะกรรมาธกิารไดสวนหนึง่กอนในวนัที่ ๑ สิงหาคม แตผมยังไมทราบวาคณะกรรมาธิการจะมกีาํหนด 

หลังจากวันที่ ๑ สิงหาคมเปนวนัอะไร เขาใจวาจะเปนทกุวันองัคาร ไมทราบวาหลงัจาก ๑ สงิหาคม 

จะมีวนัอื่นอกีหรือเปลา ผมไมทราบวามเีร่ืองที่จะแจงที่ประชุมอีกไหมครับ ไมมีนะครบั ตอไป 

 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ ในแฟมคร้ังนี้จะเปนการรับรองบันทึก 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณในคณะกรรมาธิการวิสามัญบนัทึกเจตนารมณ  

จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม คร้ังที ่๒๓ ประชุมเมื่อวนัศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

หนาแรก เปนรายนามอนกุรรมาธิการผูมาประชุม และรายนามอนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม ไดลา 

การประชุม ๕ ทาน และรายนามผูเขารวมประชุม ๖ ทาน ตอไปหนา ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธาน 

จะแจงตอที่ประชุม มเีร่ืองทีม่ีการแจงตอทีป่ระชุม ๒ เร่ือง ไมมีแกไขนะครับ  ระเบียบวาระที่ ๒ เปนการ 

รับรองบันทกึการประชุม ทีป่ระชุมไดมีมติรับรองบันทกึการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ ที่ประชุม 

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม คร้ังที ่๑๘/๒๕๕๐ ชวยตรวจสอบวาครั้งถูกหรือเปลา ตอนนี้กาํลังอยูในหนา ๒ แลว 

เปนการรับรองบันทึกการประชุม คร้ังที่ ๑๘/๒๕๕๐ ประชุมเมื่อวนัที่ ๒ กรกฎาคม แลวตรงนี้ขอความ 

ถูกตอง แกไขคําวา สิทธิ ไมนาจะถูก แกจากอะไรเปนอะไร ทําไมแกจากทีพ่ิมพถกูเปนพิมพผิด ไมนาจะถกู 

ชวยตรวจสอบ แลวในหนา ๒ ก็มกีรอบสี่เหลี่ยม อันนี้ถกูตอง  ตอไประเบียบวาระที่ ๓ ในหนา ๒ พิจารณา 
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รางบันทึกเจตนารมณรายมาตรา แลวก็ตอเนื่องที่หนา ๓ ก็เปนความเห็นของคณะกรรมาธิการวสิามัญ 

ขอ ๑ ใหเขียนคํานําของรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เขยีนคํานําของรางบนัทึกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

ขอ ๒ อางอิงการประชุมจากรายงาน ขอแกในหนา ๓ บรรทัดที่ ๓ ไมใชคํานาํของรางรัฐธรรมนูญ เขียน 

คํานําของรางบันทกึเจตนารมณ  ขอ ๒ ใหอางอิงการประชุมจากรายงานการประชุม เติมคําวา การประชุม 

ลงไปในบรรทดัที่ ๔ ขอ ๒ รายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ แลวถาสามารถทําไดควรอางอึง 

รายงานการประชุมของคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๓ กรอบ 

ในคณะกรรมาธิการยกราง แกไขอยู ๒ บรรทัดนี้ และภาคผนวกถูกตองนะครับ ภาคผนวกก็ไดเพิ่มรายชื่อ 

สมาชิก ในสวนของฐานขอมูลควรอางองิวามีขอมูลอยางไรบาง สําหรับขอมูลบางสวนตองบนัทกึไวใน 

บันทกึจดหมายเหตุ อันนี้เขาใจวาตองแยกเปน ๒ สวน คอืในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีจดหมายเหตุตาง ๆ  

รูสึกวาเราจะใสไมได อันนี้เปนขอสังเกต แลวก็มีการพจิารณาในการประชุมคร้ังกอน ซึง่เหน็วาในสวนของ 

บัญชีจดหมายเหตุคงใสไมได เดี๋ยวตองมขีอความตรงนีด้วยวา ในที่สุดพิจารณาแลวจะตองเสนอตอ 

ที่ประชุม และดูเหมือนวาในการประชุมคณะกรรมาธิการจะรับทราบแลววา บัญชีของจดหมายเหตุ 

ใสไมได ผมกําลังสับสนการประชุม ๒ ชุดอยู คร้ังนีเ้ปนการรายงานวารอบแรกคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

เห็นวาถาบนัทกึไดควรจะมี อาจจะตองเปนการรายงานในครั้งตอไป แตวามนัมีอยู ๒ สวน สวนที่ ๑ 

เปนเรื่องของบญัชีรายการตามวิชาการจัดทําจดหมายเหตุอันหนึ่ง กับอีกอันหนึง่เปนฐานขอมูล ซึ่งฐาน 

ขอมูลใหอางบรรทัดเดียวจาก TOR ของคณะอนุกรรมาธิการจัดทาํฐานขอมูลและเผยแพร ตรงนี้ขอใหแยก 

เปน ๒ สวน ใหเหน็ชัดเจน เพราะฉะนัน้ทีป่ระชุมพิจารณาแลว อันนี้เขาใจวาถูกตอง มีความเหน็วา 

ไมควรรอเอกสารจากคณะอนุกรรมาธกิารจดหมายเหต ุคือเที่ยวที่แลวเหน็วามีขอขัดของไมสามารถที่จะ 

บันทกึไวในสวนของภาคผนวก ในสวนทีเ่ปนบัญชีรายการจากคณะอนุกรรมาธกิารจดหมายเหตุได 

เพราะวาโดยในแงของการทาํงานจะไมมีทางจัดทําและนาํมาใสไวไดทนั ในสวนนี้จะไมทัน อันนี้ก็บนัทกึตรง 

จากนั้นยอหนาตอมา หลงัจากนัน้ที่ประชุมไดพิจารณาประเด็นการใสชื่อของสมาชกิสภารางรัฐธรรมนูญ 

และควรใสชื่อของคณะกรรมาธิการยกรางเพื่อเปนการใหเกยีรติดวย ขอแกวาไมใช เพื่อเปนการเกยีรติ 

เพื่อใหตรงกับรางรัฐธรรมนญูฉบับลงประชามติดวย ไดไหม ยอหนาตอมาบอกวาการบันทึกประเด็น 

สําคัญ ๆ วามาจากรายงานการประชุมของใครที่ไหน วนัที่เทาใด สามารถประสานงานไดกับนายคณิต 

วัลยะเพ็ชร  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  นดิหนึง่ครับ ตรงนัน้ความจริงวันนั้นผมบันทกึเอาไววา 

คณะใหญได Comment อะไรบาง แลวผมอานใหฟงในทีป่ระชุม ผมบอกเขาไววาถาเผื่อเกิดตองการ 

ประเด็นไหนอยางไรใหมาคยุกับผม เพราะฉะนัน้ตรงนี้จริง ๆ แลวอาจจะตัดไปไดเลยทัง้ยอหนา เพราะ 

อันนัน้เปนเรื่องภายในของเรา  ไมจาํเปนทีจ่ะตองบันทึกไวในรายงานการประชมุก็ได 
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 ประธาน  :  ทานไดใหขอมูลไวแลวใชไหม  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  วนันั้นพูดในที่ประชุมไวแลว  

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้นขอตัดยอหนานีอ้อก หรือไมกต็องเปลี่ยนถอยคํา ก็คือในการ 

ประสานประเด็นตาง ๆ เปลีย่นเปนวา นายคณิต วัลยะเพ็ชร อนกุรรมาธิการไดใหขอมูลกับที่ประชุม  

ไวแทนไดไหม เพราะไดใหไว จะไดบันทึกในสวนนี้ไวแทน ถาอยางนั้นขอเปลี่ยนเปนวา การบนัทกึประเด็น 

สําคัญ ๆ วามาจากรายงานการประชุมของใครที่ไหน วนัที่เทาใดนัน้ และประเด็นอืน่ ๆ ตัดคําวา สามารถ 

ประสานงานไดกับ ออก เปลี่ยนเปนวา นายคณิต วัลยะเพ็ชร อนุกรรมาธิการไดใหขอมูลเร่ืองนี้ไวกับ 

คณะอนุกรรมาธิการ ยอหนาตอมา อันนี้คงได ประเด็นทีเ่พิ่มในภาคผนวก สามารถตราออก ตรงนี้ก็ไว 

คอยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งได บันทึกไวแลว มาตรา ๑๙๙ อภิปรายดี สามารถนาํมาลงไวในภาคผนวก 

หรือถาอภิปรายดีมากสามารถนําไปแทรกในเจตนารมณ  มาตรา ๑๙๙ ตรงใชไหมครับ ผานไปไดนะครับ 

เราบันทึกไวกอน แลว ๒ ยอหนาสุดทาย กป็ระสานงานกบัคุณแววตาดวย ควรยึดการรับฟง ประชาชน 

จะไดไมตกประเด็นสําคัญ ประชาชนทุกจงัหวัดตรวจสอบประเด็นอนกุรอบที่ ๓ ในคณะอนุกรรมาธิการ 

ยกราง ซึง่นายนุรักษไดอภิปราย สามารถนํามาใสไวในคํานํา นายนุรักษทานเปนกรรมาธิการยกรางอยู 

คงไมตองใสตําแหนงทานใชไหมครับ ทานนุรักษ มาประณีต โอ.เค. ไดนะครับ แลวยอหนาสุดทาย 

ในขณะนี้มีเพยีงบทเฉพาะกาลเทานัน้ที่ยงัไมเสร็จ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณจะทาํเอง 

แลวหนา ๔  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ประทานโทษครบั อยางกรณีทีเ่ราบอกวา ประสานงานกับ 

นางสาวแววตา สุขวาณิชวิชยั เราใหขอมูลหรือเปลาวา นางสาวแววตานี่คือใคร สวนของทานนุรักษ 

อาจจะ โอ.เค. ไมใสตําแหนงก็ได แตวานาจะเปนวา มาประณีต ไปเลย  

 ประธาน  :  ขอโทษทีครับ ผมพูดผิด ทานนุรักษ มาประณีต นั่นอกีทานหนึ่ง อันนี ้

ทานอนุรักษ อีกคนหนึง่ครับ  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  : คือจํานามสกุลไมได ก็เปนวา นายอนุรักษ ซึง่เปนอนุกรอบที่ ๓ 

 ประธาน  :  คนทีท่ํากรอบที่ ๓ จะมีชื่ออยู ชวยใสใหไดไหมครับ คือแจงแลวก็ไปแกไข 

เพราะทานเปนอนกุรอบที่ ๓ อยู ไมอยางนั้นเดีย๋วไมรูนามสกุล ไปเติมตรงนี้แลวกนั สวนคุณแววตานัน้ 

ตําแหนงเปนเลขานุการ หรือเปนนกัวิชาการ เขามีตาํแหนงอยู  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ตําแหนงเปนผูชวยของอาจารยคมสัน  

 ประธาน  :  คือเขาใจวาเปนขาราชการ เลยไมไดเปนเลขานุการ แตมีตาํแหนงอยู 

เขาใจวาเปนนกัวิชาการประจําคณะกรรมาธิการอะไรสักอยางหนึ่ง มหีลายชุดอยู ถาอยางนัน้ประสานงาน 

กับทานอาจารยคมสันแทนไดไหม ตอไปหนาสุดทาย หมวด ๑  หมวด ๒  หมวด ๔ ทานฉวีรัตน  
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หมวด ๓ ทานจําเริญ  หมวด ๕  หมวด ๖  ตรงนี้เขาใจวาตรงหมด แตดเูหมือนจะขาดบทเฉพาะกาล 

จะเขียนเอง โอ.เค. ครับ ระเบียบวาระที ่๔ การนัดประชมุทั้งวนัที ่๒๕ กรกฎาคม  ๒๗ กรกฎาคม  

๒ สิงหาคม  ๑ สิงหาคม ขอสลับ ๑ สิงหาคมมาขึน้กอนไดไหม ปกตนิาจะเรียงตามวัน ------------------------- 

 

          - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      ประภาลักษณ  ๒/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ที่ประชุมมมีติรับรองบันทกึการประชุมโดยมีการแกไขเล็กนอยนะครบั ชวยตรวจสอบเรื่องบางเรื่องที่ขอให

ตรวจสอบเพิ่มเติมดวยครับ  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  แลวก็คร้ังที่ ๒๑ ดวยคะ 

  ประธาน  :  มีครั้งที่ ๒๑ ซึง่ยังไมไดรับรองนะครับ อยางนัน้ขออนุญาตเปดตอไปในแฟม 

จะมีจดหมายเชิญประชุมคั่นนะครับ ขออนญุาตรับรองบันทกึการประชมุคณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ

ในคณะกรรมาธิการวิสามญับันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒๑  

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หนาแรกเปนรายนามอนุกรรมาธกิารผูมาประชุม และผูไมมาประชุม  

มาประชุม ๗ ทาน ไมมาประชุม ๓ ทาน ลาการประชมุ ๓ ทานนะครับ รายนามผูเขารวมประชุม ๗ ทาน 

หนา ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุมไมมีนะครับ ระเบียบวาระที่ ๒ ก็มกีารรบัรอง 

บันทกึการประชุมไป ๓ คร้ัง คร้ังที ่๑๗ คร้ังที ่๑๙ คร้ังที ่๒๐ ซึง่ไมมีการแกไขนะครับ ระเบียบวาระที่ ๓  

เร่ืองทีพ่ิจารณา พจิารณารางบันทึกเจตนารมณรายมาตรา ขออนุญาตทําหนาที่แทนทานโสมสุดาไปนะครับ 

ผมลืมไปแลววาทานเลขานกุารเขามาแลว หนา ๒ เปนรางของมาตรา ๙๒ ไปจนถงึหนา ๔ อันนีม้าตรา ๙๒ 

เสร็จแลวขามไปมาตรา ๙๙ เพราะมกีารแขวนใชไหมครับ มีการแขวน ทีป่ระชุมมีมติใหรอการพจิารณา

มาตรา ๙๓ ถงึ มาตรา ๙๘ ไวกอน เนื่องจากยงัไมไดรับรายงานการประชมุของสภารางรัฐธรรมนญู  

แลวตอเนื่องกนัก็จะเปนมาตรา ๙๙ ในหนา ๔ นะครับ หนา ๕ แลวกห็นา ๖ แลวตอที่มาตรา ๑๐๐ ที่หนา ๖ 

นะครับ มาเปนมาตรา ๑๐๑ ที่หนา ๗ ตอนทายนะครับ มาตรา ๑๐๒ หนา ๑๑ ตอเนื่องมาหนา ๑๒  

หนา ๑๓ พอถงึหนา ๑๔ จะเริ่มมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ หนา ๑๖ นะครับ มาตรา ๑๐๕ 

หนา ๑๗ มาตรา ๑๐๖ หนา ๑๘ ถาพบที่ผิดชวยทวงเลยนะครับ มาตรา ๑๐๗ เร่ิมทีห่นา ๒๐ มาตรา ๑๐๘ 

เร่ิมที่หนา ๒๑ มาตรา ๑๐๙ เร่ิมที่หนา ๒๓ มาตรา ๑๑๐ เร่ิมที่หนา ๒๕ แลวก็จบที่ทายหนา ๒๕  

สุดทายระเบียบวาระที่ ๔ ในหนา ๒๖ ครับ มีรายละเอียด ๒๖ หนา จะใหแกไขตรงไหนบางไหมครับ ถาไมมี

ที่ประชุมไดรับรองบันทกึการประชุมคร้ังที ่๒๑ โดยไมมีการแกไขนะครับ ทนีี้คร้ังที ่๑๙ รับรองหรือยังครับ  

รับไปแลวนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  ตอไประเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณาครับ ซึ่งจะมีขอความบนจอปรากฏนะครับ กจ็ะเริ่มดู

ในสวนที่มกีารพิจารณาในชัน้ของกรรมาธกิาร แลวก็จะเริ่มที่หมวด ๑ เชิญทางนพรัตนเลยนะครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ครับขอบคุณครับ ก็ตามที่ที่ประชุมไดสรุปไปครั้งที่แลวนะครับ

วาใหเพิ่มภาคผนวก อันแรกก็จะเปนภาคผนวก ๑ นะครับ และเปนสมาชิกสภารางรฐัธรรมนูญ แลวก็จะเพิ่ม

ในภาคผนวกตอ คณะกรรมาธิการยกราง ๓๕ ทาน  
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วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ขออนุญาตนิดหนึง่นะครับ ในรายนามของ สสร. มีตรงกบัตามที่ในราง 

ฉบับลงประชามติใชไหมครบัวา ทานรัฐมนตรีวรากรณ สามโกเศศ ลาออกไปเปนรัฐมนตรี แลวมีคน 

เขามาแทน มีใชไหมครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เดี๋ยวไปเช็คอีกครั้งครับ  

  ประธาน  :  ชวยใหถูกตองดวยนะครับ ตองมีนะครับ ทนีีอี้กอันหนึง่ที่จะตองพิจารณาใหดี 

เพราะวากรรมาธิการยกรางฯ มทีานหนึ่งทีข่าดคุณสมบัติไป ผมเสนอวาขอใหใสคนที่ลงไปเลยไดหรือไม  

ไมจําเปนตองระบุทานที่ขาดคุณสมบัติไดหรือไม ทานที่เปนอาจารยอยูที่ ม.รังสิต กเ็ลยขาดคุณสมบัติครับ 

ตรงนัน้ไมตองใสไดไหม ขอใหใสเปนทานวจิิตรอะไรลงไปเลยไดไหมครบั ทานวิจิตร สุระกุล ใสแทนทาน 

ธนบูรณลงไปเลยไดไหมครับ ชวยตรวจสอบเลยนะครับ ดูในรายชื่อ ไมตองมีรายชื่อของทานธนบูรณ ใสชื่อ

ทานวิจิตร สุระกุล ลงไปเลย แตวาตองเรียงตามตัวอกัษรอะไรหรือเปลา ชวยตรวจสอบดวยนะครับ จะม ี 

๓๕ คนนะครบั เสร็จแลวชวยดูดวยวาชื่อของคุณอังคณา นีละไพจิตร ตองเปน นาง ไมใช นาย นะครับ  

อยาใหผิดนะครับ โอ.เค. ครับเชิญตอ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  แลวก็เร่ืองที่ให Stamp ดานหลงัครับ กท็าํเปนลายหยดน้ําให

แลวนะครับวา เอกสารยงัไมไดรับรอง แลวก็เปนเชงิอรรถดานใตกท็ําไวแลวครับวา เปนของคณะอนุ

กรรมาธิการเจตนารมณนะครับ 

  ตอไปขอในหมวด ๑ ตอไปเลยนะครับ หมวดนีน้ะครับทานฉวีลักษณกรั็บไปดูให  

ก็เร่ิมต้ังแตมาตรา ๑ ตรงประโยคสุดทาย ตรงเปลีย่นรูปของรัฐ ขอเพิ่มเปน เปลีย่นแปลงรูปแบบของรัฐ  

เปนรูปแบบครับ 

  ประธาน  :  เห็นดวยครับ ตวัสีแดง ๆ เหน็ไหมครับ ยอหนาที่ ๒ นะครับ หรือเปลี่ยนแปลง

รูปของรัฐ เปลี่ยนเปน เปลีย่นแปลงรูปแบบของรัฐ ไมทราบวาเราจะเหน็ดวยหรือไม ผานไดนะครับ  

ในหมายเหตุไมทราบวาไมมรีายงานการประชุม สสร. ใหอางอิงใชไหมครับ  

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  อางเพิ่มไปแลวครับ เปนมาตราแลวครับ 

  ประธาน  :  คร้ังที่ ๒๒ วนัที่ ๑๑ มิถนุายน เพราะวาไมมกีารแกไขใชไหมครับ โอ.เค.  

เชิญตอไดครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ครับ มาตรา ๒ ก็เชนเดียวกันครับ กเ็พิ่มคําวา แบบ เหมือนกนั

แลวหมายเหตกุ็เพิ่มขอ ๓ ซึง่อันนีก้็มี ๒ คร้ังนะครับที่อภิปราย ก็คือคร้ังแรกครั้งที ่๒๒ ตอไปก็เปนวันที่ ๒๙ 

ที่เอาเรื่องศาสนามาพูดโดยเฉพาะครับ โดยจะเชื่อมโยงกันใน ๓ หมวดครับ เมื่อวานคุยกับอาจารยคมสัน

ครับ อาจารยคมสันก็เลยอยากใหเพิม่ขอความไปดวยครับวา โดยมีมติใหตัดพุทธศาสนา 
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  ประธาน  :  อานทั้งหมดเลยไดไหมครับมันยาว ชวยอานหมายเหตุขอ ๓ เลยครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หมายเหต ุขอ ๓ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๐ วันจนัทรที ่๑๑ มถิุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ และรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๓๗/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วนัศุกรที่ ๒๙ มิถนุายน พทุธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีมติใหตัด พทุธศาสนา 

เปนศาสนาประจาํชาติออก เนื่องจากการบญัญัติไวจะทาํใหเสียรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

ซึ่งมีเพียงรูปแบบรัฐสภา และประธานาธิบดี จึงนําไปบัญญัติไวในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๙  

ที่รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา ซึง่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานครับ  

  ประธาน  :  มาตรานี้สําคัญ เพราะฉะนัน้อนันีท้างคณะนกัวิชาการไดปรึกษาทานอาจารย

คมสัน ซึง่เปนกรรมาธิการยกรางฯ และเปน สสร. ดวยแลวนี่นะครับ ทนีี้ตองเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดวยครับ 

ไมทราบวาจะเห็นชอบตามนี้ไหมครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมก็วาถาอาจารยคมสันเห็นวาตรงก็คงตรงที่สุดแลวครับ  

  ประธาน  :  มีความเห็นอยางอื่นไหมครับ มาตรานี้สําคญั ตองเขากรรมาธิการ แลวก็ตอง

สงไป ๒ ทาง สงไปยังสภารางรัฐธรรมนูญ และสงไปยงัคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ ตามอํานาจ

หนาที่ตองสงไป ๒ ทาง ตองไปเขาอีกครั้งครับ ทานประโภชนเชิญครับ 

  นายประโภชน  สภาวสุ  :  คือผมอยากใหทานอาจารยคมสันอยูดวยครับ เพราะวาใน

แนวความคิดนี้ ผมก็ลองเอาใจวาถาผมอยากจะใหบรรจุไว กลับมาเขยีนเสยีวาการบรรจุเทากับเสียรูปแบบ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทากับเหยียบหัวใจผมซ้ําหนที่ ๒ เลยนะครับ มันเสียหายตรงไหน 

รูปแบบมนัจะเปลี่ยนตรงไหน มนัเทากบัไปสะกิดแผลอกีรอบหนึง่เลยนะครับ นอกจากไมเขียนไวยงับอกเลยวา 

ถาเขียนไปมันแยนะ ถาไมเขยีนแลวเฉย ๆ ก็เสยีใจจะแยอยูแลวนะครบั แตมาไมเขยีนแลวยังมาเขียนอีกวา

ที่ไมเขียน เพราะวาถาเขียนแลวจะทาํใหแยนี่ครับ 

  ประธาน  :  เรื่องนี้เปนเรื่องที่เสนอใหที่ประชุมกรรมาธิการไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งไดไหม

ครับ เพราะวาจะเปนประเด็นใหญ เพราะฉะนัน้ทาํเปนตัวสีเขียวอะไรไวก็ไดนะครับ หรือสีน้ําเงนิ แลววงเล็บ

ไวนะครับวา อันนี้ใหนาํเสนอตอที่ประชุมนะครับ ตกลงจะเปนสีอะไรใหเปนสเีดียวนะครับ น้ําเงนิใชไหมครับ 

เรามองเห็นเปนสีเขียว แตวาในบนเครื่องของพวกคุณเปนสี สีแดงก็คือสวนที่มีการแกมาครับ ทีนี้สวนที่จะ

เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการเลยตองเปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนเปน Font อ่ืนดีไหมครับ ไมชัดใชไหมครับ  

เปนสีจะเหน็ชดับนจอครับ เอาเปนตวัเขมไดไหมครับ จะเหน็ชัดขึ้น ตรงนีห้มายความวาใหเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมาธกิารพิจารณาดวยนะครับเปนประเด็นเพื่อพิจารณา ซึ่งไมรูวาจะไลหมวดไปอยางนี้จะสะดวก

กวา หรือวาตองไปทําเปน List บัญชีอะไรตางหาก เอาเปนเรียงตามมาตราอยางนีจ้ะไดไหมครับ ไดนะครับ 

อันนี้ตองไมหลุด ทีมตองมี List วา มีเปนตารางเสนอไปนะครับวาใหพิจารณามาตราใดบาง  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      ประภาลักษณ  ๒/๔ 

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

แลวก็เปดไลดูมาตราจะดงูาย โอ.เค. นะครับวามีประเดน็อะไรใหพิจารณาบาง หมวด ๑ มมีาตราอะไรบาง 

หมวด ๒ มมีาตราอะไรบางเสนอใหพิจารณา ตรงนี้ผานไดแลวนะครับ แตผมสงสัยเรื่องรูปแบบนิดหนึง่ 

นะครับ จากการพจิารณามาตั้งแตมาตรา ๑ มาตรา ๒ นี่ รายงานการประชุมเราบอกวาครัง้ทีเ่ทาไรทบัเทาไร 

ใชไหมครับ ถกูใชไหมครับ วันที่ตองมีคาํวา พทุธศักราชหรือไม พทุธศักราช ๒๕๕๐ ตามรูปแบบตองมีคําวา 

พุทธศกัราช หรือไมครับ ตองมีใชไหมครับ โอ.เค. ครับ แลวตองมทีั้งหมดหรือครับ เชิญทานประโภชนครับ 

  นายประโภชน  สภาวสุ  :  ขออนุญาตทานประธาน ถาเราคิดจะใสตามนั้นจริง ๆ เราก็จะ

ปดความรับผิดชอบของเราออกไปได ถาเราใชคําวา โดยคณะกรรมาธิการยกรางฯ มีมติใหตัด คือไปเนน 

ตรงนี้อีกทีหนึง่ คือไมใชเปนความเห็นของเราที่ใหตัด ผมกลัววาอานไปแลว อานไปอานมามนัจะเปนมติ  

คือแนวความคิดนี้เปนความคิดของเรา ไมใชเปนความคิดของกรรมาธิการยกรางฯ แตจริง ๆ แลวเราถอดมา

จากรายงานการประชุมของกรรมาธิการยกรางฯ ใชไหมครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เปนกรรมาธกิารยกรางฯ หรือ สสร. 

  นายประโภชน  สภาวสุ  :  ผมไมแนใจวาเปนกรรมาธิการยกรางฯ หรือ สสร.  

  ประธาน  :  ในที่สุดในช้ันสดุทายเปนมตขิอง สสร. ครับ 

  นายประโภชน  สภาวสุ  :  อยางมติสุดทายนี่ แลวเขารูไดอยางไรวาเขาประมวล 

ความคิดเหน็คนทัง้หมดแลวมันเปนน้ําหนักของสิง่นี ้เพราะมนัเปลีย่นรูปแบบ มนัเปนเรื่องใหญนะครับ  

วาอะไรหรือ การเอาพุทธศาสนามาใสมันจะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเชียวหรือ ถึงขนาดเปลี่ยนรูปแบบการ

ปกครองเลยหรือ คือมันมีคาํไหนที่เขาพูดไปในเชิงนัน้แลวเห็นตองกันวามันจะเปลี่ยนแปลง รูไดอยางไรที่เขา 

Vote ตูมพรอมกันหมด เพราะคําอภิปรายคนใดคนหนึ่ง มันจับไดอยางไร มันจับไมได ก็พูดกันไปรวมกัน

น้ําหนกัอยูที่นัน่ทีอยูทีน่ี่ท ีแลวมาประสมกลมกลนืกนัไป แลวก็ตัดสินใจ Vote ตามผูอภิปราย แตไมรูวา

ประเด็นใดเปนประเด็นที่ชัดเจนที่เปนตนเหตุของการ Vote ที่ไดเสียงขางมากมาครั้งนี ้มันจะวัดไดอยางไร

ครับ มันวัดไมได------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                              -  ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๓/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

เพราะฉะนัน้เราตองดูตรงนี้ใหดีวาเปนมตขิองทั้งหมดในเรื่องนี้ หรือเปนมติของกรรมาธิการยกราง ผมวา 

ถาทานอาจารยคมสันไปคุยในกรรมาธกิารยกรางอาจจะใช แตถายิง่ทั้งสภาผมยิ่งไมเหน็ดวยใหญเลยวา 

เขาจะหาวธิีการนี้ออกมาไดอยางไร มนัไมมีทางหาได  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตครับ จริง ๆ แลวถาเผื่อเราเขียนแบบเปนกลางที่สุด 

แลวขอมูลไมคลาดเคลื่อนเลย ตัวสนี้ําเงนิอาจจะใชเปนวา โดยสภารางรัฐธรรมนญูมีมติใหตัดพุทธศาสนา 

เปนศาสนาประจําชาติออก อยางไรก็ตามไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองพุทธศาสนาไวในแนวนโยบายพืน้ฐาน 

แหงรัฐ มาตรา ๗๙ แลว อันนี้เราพูดไดอยางชัดเจนเลยวามันตรง เพราะวาเราไมไดลึกถึงขัน้ทีว่าจะเกิด 

เปนประเดน็ 

 ประธาน  :  สาระสําคัญคือมาตรา ๒ เปน Format ในการเขียนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ 

รูปแบบของรัฐ มาตรา ๒ เปนรูปแบบของการปกครองวาเปนแบบไหน ประชาธิปไตยหรือวาเปนระบบ 

ประธานาธิบดี เปนระบบไหน เปนระบบรฐัสภา ทนีี้ก็เปนเหมือนกับ พรบ. ทัง้หลายใน ๑ จะเปนเรือ่งอะไร 

มาตรา ๒ จะเปนเรื่องอะไร เปนรูปแบบของตัวกฎหมาย เพราะฉะนัน้กเ็ปนสวนหนึง่ แตวาตรงนี้เมือ่สักครู 

ที่ทานคณิตเสนอกน็าสนใจวาเปลีย่นเปน อยางไรก็ตาม ทีนี้อีกอันหนึง่คําวา เนื่องจากมาตรา ๒ เนือ้หา 

เปนเรื่องรูปแบบของรัฐ จะทําใหมีขอความที่ชัดเจนขึ้นไหมวา ถาตามเนื้อหามาตรา ๒ ตามรูปแบบของ 

การเขียนรัฐธรรมนูญจะเปนเรื่องของการกาํหนดรูปแบบของการปกครอง  

 นายคณติ  วัลยะเพช็ร  :  เปนรูปแบบของการปกครอง อยางนัน้เพื่อใหชัดเจน ผมเขาใจ 

เอาเองวา อาจารยคมสันคงหมายถึงวา มาตรา ๒ เปนเรื่องที่วาปกครองในลักษณะที่มีระบบรัฐสภา 

โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขกับลักษณะที่มีประธานาธิบดี ทนีี้มาตรา ๒ เจตนาที่จะประสงคใหออก 

มาวา รัฐสภามีพระมหากษตัริยเปนประมขุ เพราะฉะนัน้จึงไมอยากทีจ่ะเอาเรื่องเกีย่วกับเร่ืองศาสนา 

มาใสเอาไว เพราะวามนัไมใชเปนเรื่องของรูปแบบการปกครอง เพราะฉะนัน้ก็เลยถึงบอกวามันจะผิด 

รูปแบบ คงหมายถงึอยางนั้นมากกวา แตวามันจะทาํใหส่ือออกมาวา ตีความทีท่านประโภชฌพูดวา 

มันหมายถึงอะไร อาจจะกาํกวม แตถาเกดิชัดเจนก็คือรูปแบบการปกครองโดยมีระบบรัฐสภา และม ี

พระมหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งไมไดเกี่ยวกับเร่ืองศาสนา เพราะฉะนัน้ก็จึงไดกําหนดเรื่องศาสนาเอาไว 

ในมาตรา ๗๙ นี่ถาเผื่อเกิดพูดกันแบบงาย ๆ มนัจะเปนอยางนัน้ แตภาษาจะสวยหรอืไมอยางไรเราก ็

ประดิษฐถอยคําเอา 

 ประธาน  :  อยางไรก็ตามจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพราะฉะนัน้ขั้นแรก 

คําวา เนื่องจาก เปลี่ยนเปน อยางไรก็ตาม แลวลองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา ๒ แบบนี้ เขียนวาแบบที่ ๑ 

อันนี้อาจารยคมสันเสนอ แลวก็แบบที ่๒ อยางที่เปนขอเสนอของอนุคณะกรรมาธิการ แลวอยากให 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๓/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการไดพิจารณาเรื่องนี ้ไดไหมครับ พยายามทําใหเปน ๒ แบบ จะผานมาตรานี ้

ไดไหมครับ ขอบพระคุณครับ ตอมาตรา ๓ ครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๓ ก็ปรับคํา จาก หาไดไม เปน นั้นไมได  

 ประธาน  :  และจะใชอํานาจรัฐโดยปราศจากบทบัญญัติแหงกฎหมายรองรับนัน้ไมได 

ความหมายเหมือนเดิมไหม ตองถามอาจารยหลายทาน เปลี่ยนคําวา หาไดไม ซึง่เปนภาษาโบราณ 

เปนคําวา นัน้ไมได เหน็ดวยไหมครับ ความหมายตองไมเปลี่ยน ผมถามคณะนักวิชาการกอน พวกคุณ 

เห็นวาความหมายเปลีย่นหรอืเปลา ไมเปลีย่น แลวอานรูเร่ืองมากขึน้ใชไหม ถาอานรูเร่ืองมากขึน้จะได 

เปลี่ยนตามนัน้ และจะใชอํานาจรัฐโดยปราศจากบทบญัญัติแหงกฎหมายนัน้ไมได โอ.เค. นะครับ 

เห็นดวยนะครบั ตอไปหมายเหตุมีอะไรไหม  

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เพิ่มขอ ๓ รายงานการประชุม คร้ังที ่๒๒ สวนขอ ๔ ก็เปน 

ทานอาจารยคมสันอยากใหใสความหมายของนิติธรรม และนิติรัฐ แลวก็เปรียบเทียบระหวางนิติธรรม 

กับนิติรัฐ ซึง่จะยาวมาก 

 ประธาน  :  ชวยอานใหฟงหนอย  

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หลักนิติธรรม The rule of law เปนหลักที่จาํกัดอํานาจ 

ผูปกครองไมใหใชอํานาจเกนิขอบเขตโดยปกครองภายใตกฎหมาย มคีวามหมายในลักษณะที่มกัจะใช 

ภายในองคกรศาลเทานัน้ หลักนิติรัฐมีความหมายกวางครอบคลุมมากกวาหลกันิตธิรรม มีความหมาย 

รวมถึง 

๑. หลักการแบงแยกอํานาจ ซึ่งเปนหลกัการสําคัญในการกาํหนดขอบเขตในการใช 

อํานาจของรัฐ  

๒. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการของประชาชนโดยบทบัญญตัิของกฎหมาย 

๓. หลักความชอบดวยกฎหมายขององคกรตลุาการและองคกรฝายปกครองในการ 
ดําเนนิการอยางใดอยางหนึง่ หรือมีการกระทําอยางใด  

๔. หลักความชอบดวยกฎหมายในเนื้อหาของกฎหมายนัน้ จะตองมีความชอบในเนื้อหา 

ที่มีหลกัประกนัความเปนธรรมแกประชาชน 

๕. หลักของความเปนอิสระของผูพพิากษา  

๖. หลักการไมมีกฎหมาย ไมมีความผิด  

๗. หลักความเปนกฎหมายสงูสุดของรัฐธรรมนูญ 

หลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐนั้นมีความคลายคลังกัน ๒ ประการ 

 ประธาน  :  ผมขอใหทวนขอ ๖ อีกทหีนึ่ง ฟงไมทัน  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๓/๓ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หลักการไมมีกฎหมาย ไมมีความผิด 

 ประธาน  :  หลักการไมมีกฎหมาย ไมมีความผิด Nullum crimen nulla poena lege  

ใชไหม  

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ถาเกิดกฎหมายไมไดบัญญัติไว ใครกระทาํไปก็จะไมม ี

ความผิด 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอโทษนะครับ ผมขออนุญาตนดิหนึง่ หลักไมมีกฎหมาย 

ไมมีความผิด มันก็คาน มันคืออยางนี้ บางครั้งคนมกัจะโตเถียงกันอยูเสมอวา ๑. ไมผิด เพราะกฎหมาย 

ไมไดบัญญัติวาเปนความผิด แตหลักการอีกหลักการหนึง่ก็คือวา เปนความผิดเพราะการกระทําอนันี ้

กฎหมายไมไดอนุญาตไว ไมไดรองรับไว เพราะฉะนัน้ศาลเวลาตัดสิน โดยเฉพาะอาจารยธานนิทร 

กรัยวิเชยีร ฎีกาของทานมักจะเขียนอยูเสมอ ถาทานจะตัดสินไปอยางไรแลว ทานกจ็ะมีอยู ๒ หลกั 

คือ ๑. กฎหมายไมไดใหอํานาจไว จึงทาํไมได หรือ ๒. ทําไดเพราะกฎหมายไมไดหามไว แตใชหลักของ 

ความยุตธิรรมมาจับ แลวทานก็จะออก ๒ ทางนี ้เพราะฉะนัน้ถาตรงนี้ถาบอกวาไมมีกฎหมาย ไมม ี

ความผิด แลวเราบัญญัติไวในเจตนารมณรัฐธรรมนูญ ผมเรียนตรง ๆ วาอาจจะทําใหภายหลังใครจะมา 

อางวาสามารถทําไดเพราะไมมีความผิด เนื่องจากกฎหมายไมไดบัญญัติวาเปนความผิด  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอโทษนะคะ ดวยความทีไ่มใชนักกฎหมาย แตเวลาเราคุย 

กับชาวบานเราก็จะบอกกับชาวบานวา ถาเปนชาวบาน ถากฎหมายไมหามทาํได แตถาเปนหนวยงาน 

เจาหนาที่รัฐทีจ่ะใชอํานาจ ถากฎหมายไมอนุญาตไวทาํไมได  

 ประธาน  :  ไมมีกฎหมาย ไมมีอํานาจ  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  มันก็เปน ๒ สวน  

 ประธาน  :  อันนี้อาจารยทางกฎหมายมหาชนเขียนเปนตําราเลย หลักนิติธรรม  

หลักนิติรัฐ ถาอยางนัน้เมื่อกีย้ังอานไมจบใชไหม เมื่อกี้เพิง่กําลงัอธิบายหลักนิติรัฐอยู แลวเดี๋ยวจะอธิบาย 

หลักนิติธรรมใชไหมครับ ชวยอานใหจบ แลวเดี๋ยวลองดวูาจะทาํอยางไร  

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐนั้นมีความคลายคลึงกัน ๒ ประการ 

คือ  

๑. ถาไมมีกฎหมาย เจาหนาทีข่องรัฐ หรือเจาหนาที่ฝายปกครองไมมีอํานาจกระทาํการ 

ใด ๆ ทั้งสิน้ เพราะถาดําเนนิการไปแลว  อาจกระทบสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

๒. หลักที่วาเมื่อกฎหมายกําหนดขอบเขตไวเชนใด ฝายปกครองก็ใชกฎหมายไปตาม 

ขอบเขตนั้น จะใชอํานาจเกนิกวาที่กฎหมายบัญญัติไวมิได  

 ประธาน  :  คือประเด็นมีอยูอยางเดยีววา เราอยากจะชี้ใหเหน็ถงึความเหมือนหรือ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๓/๔ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ความคลายคลึง หรือความตางของคํา ๒ คํานีห้รือไม ในทางวิชาการเขาจะใชสลับกันได เพียงแตวา 

ความหมายอาจจะไมเหมือนกนั ๑๐๐ เปอรเซ็นตเทานัน้เอง แลวก็ขณะคนที่เปนนกักฎหมายยงัไมรู 

อยางนีทุ้กคน ที่นัง่อยูนี่จบปริญญาตรีมาแลว ถาถามเรียงตัววาหลกันติิธรรมตางกับหลักนิติรัฐอยางไร 

ยาหมอใหญเลย แมแตคนที่จบปริญญาถึงเกยีรตินิยมก็ตามก็อาจจะไมชัด หรืออยางผมถามตวัผมเอง 

ผมใชสลับกัน พยายามไมแยกความแตกตาง เพราะวามันเปนหลกัทีไ่ปในทํานองเดียวกนั เพียงแตวา 

คนที่เขาเปน Expert จริง ๆ เขาอธิบายวามันตางกนัอยางไรเทานัน้เอง ทีนีน้อกจากนั้นเราใหคนอื่นเขาอาน 

อยางนี้ถาจะใสเราก็พยายามวาอยางไรก็ดี ๒ คํานี้มนัไปในทาํนองเดยีวกนัไดไหม แลวก็พอที่จะใชแทนกนั

ไดในเรื่องทั่ว ๆ ไป ไมรูวาจะทําใหชัดเจนขึ้นหรือเปลา หรือเมื่อกีน้ี้เหมือนกับมหีลายคนบอกวา มนัเปนเรื่อง

ทางเทคนิค ทางวิชาการมาก ๆ ควรจะใสไวหรือเปลา กเ็ลยขอใหอานใหจบกอน อยากจะขอความเห็นใน

ภาพรวมตรงนีก้อนวาเห็นเปนอยางไร เปนเรื่องที่ดีที่อธิบายเอาไว เพราะเรื่องพวกนี้หาโอกาสอธิบายยาก 

อภิปรายในสภารางรัฐธรรมนูญดวยใชไหมครับ  

 นางแววตา  สุขวาณิชวิชยั  :  คือเนื่องจากมาตรา ๓ อาจารยคมสันเปนผูอภิปรายเอง 

ในเรื่องนี ้เร่ืองหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมวามันเหมือนหรือตางกนัอยางไร ก็เลยอยากจะใหบนัทกึไว 

เพราะวาอกีหนอยมนัจะยิ่งสลับกันไปใหญ เพราะพอเราเอานิติธรรมซึ่งจะใชในการพิพากษาเปนสวนใหญ 

มาไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายลายลกัษณอักษร มนัจะทําใหเกิดความเพี้ยนกนัไปได เพราะหลัก 

นิติรัฐมันมากบักฎหมายลายลักษณอักษร แตหลักนิติธรรมมันมากับ Common law ของอังกฤษ มันก ็

เลยเปนอยางนั้น  

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้คือหลักที่มาทํานองเดียวกัน ถงึตางเราใชควบคูกัน เราเขียน 

เพื่อใหเหน็ภาพรวมตรงนี้ อยาใหคนไปติดถอยคําไดไหม ไมอยางนั้นเดี๋ยวยิง่ยุงวา พอใชคํา ๒ คาํ 

แลวเลยยิง่วุนไปใหญเลย ใหเหน็วามนัไมใชส่ิงที่คนละเรื่องเปนเรื่องเดียวกนัแลวตองไปดวยกนั  

ตองพิจารณาควบคูกันไปเสมอ แลวบอกทีม่า อันหนึ่งมีทีม่าอยางหนึง่ อีกอันหนึง่มีทีม่าอีกอนัหนึ่ง 

ชวยจดไวดวยนะครับ หลักนติิธรรม มาจากระบบจารีตธรรม จารีตประเพณีแบบระบบ Common law 

ของหลักนิติธรรม แลวกห็ลักนิติรัฐมาจากกลุมประเทศ Civil law ผมขอความเห็น ตกลงวาจะขอ 

บันทกึไว แลวเสร็จแลวถาที่ประชุมคณะกรรมาธิการเหน็วาไมเหมาะก็ไปพิจารณาในชั้นนัน้ได หรือใน 

ชั้นสภารางรัฐธรรมนูญ ขอใหบันทึกไวกอนไดไหม แตวาเพิ่มเติมขอความเขาไปใหเห็นวาเขียนไวทําไม 

ไดไหมครับ  

 

          - ๔/๑ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      ประภาลักษณ  ๔/๑ 

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

ผมขอความเหน็นะครับ ตกลงวาจะขอบันทกึไว เสร็จแลวถาทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการเหน็วาไมเหมาะ 

ก็ไปพิจารณาในชั้นนัน้ได หรือในช้ันสภารางรัฐธรรมนูญ ขอใหบันทกึไวกอนไดไหมครับ แตวาเพิ่มเตมิ

ขอความเขาไป ใหเห็นวาเขยีนไวทําไม ไดไหมครบั เชิญทานคณิตครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  บันทกึไวกอนก็ไดครับ แตวาถาเผื่อเรามีเวลาสุดทายอยากจะ

กลับมาดูอีกทถีาอาจารยคมสันอยูนะครับ หมายถงึวาวนัหลัง เหตุผลทีผ่มกลัวมีจุดเดียวครับเรียนตรง ๆ  

คือวัตถุประสงคที่เราบันทึกเอาไวเนีย่นะครับเพื่อใหมนัเคลียร แตวาถาเราเขียนไมเคลียรผมเกรงวาจะม ี

ศรีธนญชัยมาอางวาเขาไมผิดนะ เขาทาํได เพราะเจตนารมณเขียนไวอยางนี้ หรือทาํไมไดเพราะเจตนารมณ

เขียนไวอยางนี้ คือถาเขียนไมเคลียรแลวคนก็ยกเมฆอางไดทั้งนัน้ ทั้ง ๆ ที่เราเขียนเอาไวถูก แตวาคน 

ก็จะตีความแบบตะแบง อันนั้นสิง่ที่ผมกลวัครับ  

  ประธาน  :  ไมมีความผิดโดยไมมีกฎหมาย หรือไมมีกฎหมายไมเปนความผิด นาจะบอก

วามนัเปนหลกัในทางกฎหมายอาญา เราก็ใสภาษาละติน บางคนก็อาน Nullum กไ็ดนะครับ เขียนถูก 

หรือเปลา ถาเขียนไมถูกเดี๋ยวผมเขียนให Nullum crimen Nulla poena sine lege  คือ No crime 

No punishment without law แปลภาษาอังกฤษไดอยางนั้น แลวบอกย้ําวา อันนี้เปนเรื่องในทางกฎหมาย

อาญานะครับ โอ.เค.นะครับ เสร็จแลวในสวนที่ทานอาจารยรัชฎาภรณหวง เขาอธบิายในสวนลางแลววา  

มีหลัก ไมมีกฎหมาย ไมมีอํานาจ ใชสําหรับเจาหนาที่ของรัฐอยู ไดนะครับ พอไปไดนะครับ แลวบนัทกึไว 

ทันนะครับวา ๒ หลกันี้มทีี่มา ถงึมทีี่มาที่แตกตางกนับางตามบอเกิดของกฎหมาย แตวาอนัหนึ่งระบบ Civil 

Law อันหนึ่งระบบ Common Law แตก็เปนหลกัที่ใชควบคูกัน แลวก็ไปดวยกนันะครับ โอ.เค.นะครับ จะ

ยาวมากเลยนะครับอันนี้ หมายเหตุอันนี้จะยาวมาก เปนเรื่องเทคนิคมาก ๆ โอ.เค. ครับมาตรานีย้าวแลว  

ตกลงมาตรานีข้อผานไดไหมครับ มีความเห็นอยางอื่นอกีไหมครับ ถาอยางนัน้ขออนุญาตผานนะครับ  

  ตอไปมาตรา ๔ ใชไหมครับ เชิญครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๔ ไมมแีกไขนะครับ มีเพิ่มหมายเหตุเปนขอ ๕  

แลวก็รายงานการประชุมคร้ังที ่๒๒ ครับ สวนมาตรา ๕ อาจารยคมสนัแกไขจาก Sexual Preference เปน 

Sexual diversity ครับ 

  ประธาน  :  คําวา ความหลากหลายทางเพศใชไหมครับ แกเปน Sexual diversity นะครับ 

เดิมเปน Sexual Preference ครับ Prefer ที่แปลวาชอบมากกวาใชไหมครับ เปน Sexual diversity ครับ 

ตองถามอาจารยรัชฎาภรณ เขาใจวามีการตรวจสอบ 

  นางแววตา สุขวาณิชวิชยั  :  เขาใจวาคาํคุณหมอเปนคนใหมาคะ คําศพัทภาษาองักฤษ 

คุณหมอชูชัยรูสึกจะเปนคนชวยดูให 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      ประภาลักษณ  ๔/๒ 

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  คุณหมอชูชัยทานเปนรองประธานคณะกรรมาธิการยกรางฯ แลวก็เปน สสร. 

เชิญทานประโภชนครับ 

  นายประโภชน  สภาวสุ  :  นี่อัตลักษณใชไหมครับ แลวหลากหลายมาอยางไรอีกครบั 

  นางแววตา  สุขวาณิชวิชยั  :  คร้ังแรกเขาเสนอมาเรื่องความหลากหลายทางเพศกอนคะ 

แลวก็มีแกมาเปนอัตลักษณในวนัสุดทาย 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  : เรียนทานประธานคะ จริง ๆ เขาอภิปราย

มากมายอยางไรก็ตาม มติสุดทายของมันคืออะไร บางครั้งเมื่อมันไมใชมติแลวมันตองตัดออกไป 

ไมอยางนั้นจะสรางปญหาอกีมากเลยนะคะในเรื่องของเจตนารมณ เพราะเราตองดทูีเ่ฉพาะตกผลึกเทานัน้ 

เพศอยางไรกม็ี ๒ เพศ นั่นคอืพฤติกรรมตางหากที่มนัเบีย่งเบนไป  

  ประธาน  :  ครับ ผมเรียนปรึกษาอยางนี้ครับ ประเด็นทีท่านประโภชนกับทานอาจารย

อําไพบอกนี่ครับก็คือ จริง ๆ แลวมนัเกี่ยวของกับ ๒ มาตราคือ มาตรา ๕ กับมาตรา ๓๐ ทีนี้ตองตรวจสอบ

แลวนะครับวาในสวนที่เสนอใหเติมในการบันทกึเจตนารมณอยูทัง้ ๒ แหงหรือไม หรือวาควรจะบนัทึกเพียง

มาตราเดียวดวย ใหตรงดวย มีการเสนอวาไมบัญญัติ แตวาตองไปเนนบันทกึเจตนารมณไมใหมีการเลือก

ปฏิบัติกับคนเหลานี้ ถาเลือกปฏิบัติจะตรงกับมาตรา ๓๐ ทีนี้ประเดน็ก็คือวาจะตองใสในมาตรา ๕ หรือไม 

เชิญทานอาจารยรัชฎาภรณครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เทาที่คุยกันในวงการกอนที่จะเสนอตอ สสร. นีน่ะคะ  

มาตรา ๕ เขาคงไมติดใจ เขาไปติดใจที่เสนอในมาตรา ๓๐ เพียงแตวามาตรา ๓๐ นี่นะคะ กเ็รียนแลวดิฉัน

เปนแผนกสายมี ๒ เพศนะคะ นอกนัน้มนัจะเปนพฤตกิรรม เปนความหลากหลายซึ่งสังคมตองเขาใจ เมื่อ

สังคมไมเขาใจ ทนีี้ถาเกิดวาเราใสเขาไป จริง ๆ แลวก็คือถามนัไมเลือกปฏิบัติ มันกไ็มตองมีคํา ๑๑ อยาง  

๑๒ อยางในมาตรา ๓๐ ตอนนี้เปน ๑๒ แลวคะ เพราะเพิ่มความพกิารเขาไป เพราะวาฝายคนพิการ 

ก็บอกวาสุขภาพทางกาย ทางใจ มันไมไดแปลวาคนพิการ เพราะฉะนัน้ก็ใสเขาไปเปน ๑๒ อยาง แลวเขา

บอกวาที่จริงถาเขาใจคําวาเลือกปฏิบัติก็ไมตองระบุ ๑๒ ขอนั้นนะคะ แลวเราก็มารวมตรงนี้ดวย เขาใจวา 

สสร. เขาแปรญัตติ ชวยแปรญัตติ แลวก็ใหเอาไปหมายเหตุไวในเจตนารมณใชไหมคะ เราก็เลยตองใส 

ในเจตนารมณไว ใสก็ไดคะ แตดิฉันไมไดสนใจ 

  ประธาน  :  คือฟงจากทานอาจารยรัชฎาภรณแสดงวาไมมีประเด็นในมาตรา ๕ 

เพราะฉะนัน้กไ็มควรบันทกึเรื่องนี้ไวในมาตรา ๕ ควรจะบันทกึไวในมาตรา ๓๐ ถูกไหมครับ เพราะตองดู

เร่ืองที่เขาเขามาดวย ไมอยางนั้นจะใหความสําคัญกับเร่ืองนี้มากเกนิไป เพราะมาตรา ๕ เปนเรื่องใหญเลย

นะครับ เพราะฉะนัน้เสนอในมาตรา ๕ นีก้อนวาใหตัดออกไดหรือไม ในสวนที่เกี่ยวกบับุคคลที่มีเพศสภาพ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      ประภาลักษณ  ๔/๓ 

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

ความหลากหลายทางเพศ หรืออัตลักษณทางเพศแตกตางจากเพศที่ผูนั้นถือกําเนิด ตรงนี้ตัดออกได 

หรือไมครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอโทษนะคะ ถาในมาตรา ๕ ก็จะตัดออกได ทีนี้ไปถงึ 

มาตรา ๓๐ ถาเราจะใสคําอยางนีน้ะคะ มนัตองอธิบายดวยวาความหลากหลายทางเพศมันคืออะไร  

แลวก็อัตลักษณมันคืออะไร เพราะวาที่จริงแลวก็มีคนอยูกลุมเดียวที่ใชคําแบบนี้ คือนักวชิาการที่อยูใน

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรกับมหาวทิยาลยัเชียงใหมเทานั้นที่ใชคํานี้ นอกนัน้พวกที่เคลื่อนไหวเรื่องประเด็น

ผูหญิงไมมีใครใชเลย มนัมีแตที่สอนสตรีศึกษาที่ใช เพราะฉะนัน้ทานตองขมวดเอาไวดวยวามนัคืออะไร  

  ประธาน  :  ทานคมสนัมาพอดี กําลังอยูทีม่าตรา ๕ กับมาตรา ๓๐ ครับ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คือเมื่อวานนี้ผมไปคุยกับอาจารยเสรี ไมใชพี่เสรีคนเดียว เจอบุคคล

จํานวนมากวามันสั้นมาก จนบางครั้งหลกัการที่คุยบางอนัมันอาจจะไมมี ผมก็เลยวามาตราไหนทีม่ี 

หลักกฎหมายอยูในการอภิปรายอยูแลว กพ็ยายามจะเตมิเขาไปในหมายเหตุ เพื่อใหมันชัดขึ้นเทานั้นเอง  

อันนี้มาตรา ๓ ใชไหมครับ มาตรา ๓ ก็คือเร่ืองหลักนิติรัฐครับ ก็พยายามจะบอกวา ตรงหมายเหตุวางใหด ีๆ 

เพราะวามนัถกูตีความนิติรัฐกับนิติธรรมซึ่งแตกตางกันอยูนะครับ ในแงของประเทศ Common Law เขาวาง

เปนเรื่องนิติธรรม แลวกห็ลักนิติธรรมในแงของหลักกฎหมายก็ไปวางในเรื่องของกระบวนการศาลเปนหลกั 

ภายใตไมมีใครอยูเหนือกฎหมาย นอกจากเปนกฎหมายเดียว และศาลเปนผูใช และเปนอิสระ นั่นกเ็ปน

ภายใตหลักนติิธรรมที่เขาใจกัน แตเวลาพดูถึง Legal State ในนิติรัฐนี ่นิติรัฐความหมายมนัใชทุกองคกร

นอกเหนือจากองคกรศาล แมแตองคกรนติิบัญญัติเอง การตรากฎหมายตองชอบธรรมดวยนะครับ  

ฝายบรหิาร การตรากฎหมายในฝายบรหิารก็ตองชอบธรรม การใชอํานาจตองชอบธรรม รวมทัง้ศาลก็ตองใช

อํานาจโดยที่ถกูตองชอบธรรมตามกฎหมาย เพราะฉะนัน้หลกัเรื่องนิติรัฐมันจึงคอนขางใหญ แตวาคน 

ในสายรัฐศาสตรสวนใหญเขาไมคอยชอบคําวา นิติรัฐ เพราะเขาตีความคําวา นิติรัฐ  โดยอาศัย Wording 

ไปอีกแบบหนึง่วา นิติรัฐคือรัฐที่มีแตกฎหมาย ใชกฎหมายเหน็หลกั แตวาในแงของหลักกฎหมายเรือ่งนิติรัฐ

ในแงของกฎหมายมหาชนมนัมีความละเอยีดออนมากกวาคําวา หลกันิติธรรม เยอะ แลวกห็ลักเรือ่ง 

นิติธรรม ในแงของหลักนิติรัฐก็ถือวา หลักนิติธรรมเปนสวนหนึง่ของ Legal State ในสวนนี้อยู มนัก็เลยมี

ความกลนืกนัอยูในหลกักฎหมาย ๒ – ๓ หลัก แลวกห็ลกัที่จิว๋ที่สุดก็คอื Due Process of Law วาดวยเรื่อง

ของวิธีกระบวนการในการใชกฎหมายอยางเดียว 

  ประธาน  :  เมื่อสักครูก็ไดพิจารณาวาอยากจะใหเกิดความชัดเจนขึ้น เพราะฉะนัน้หลัก 

ไมมีขอ ๖ นะครับ คือไปเนนวาเปนเรื่องในทางกฎหมายอาญาครับ แลวก็ไมอยากใหคนไปเห็นความ

แตกตาง แลวก็อางไปใชใหเกิดปญหาอกี เกรงจะเกิดปญหา ก็เลยเนนวา อันนัน้เปน Nullum crimen nulla 

poena sine lege เปนหลักทางกฎหมายอาญา อันนัน้อันหนึ่ง แลวอกีอันหนึง่คือคําวา หลักนิติรัฐ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      ประภาลักษณ  ๔/๔ 

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

กับหลักนิติธรรม หลายคนพอเราอธิบายปบเดี๋ยวคนจะไปเลนคําอีก ก็เลยพยายามกาํกับวา ที่จริงหลัก  

๒ หลกันี้มทีี่มาตางกันอยู แลวก็นาจะตองใชควบคูกันไป ก็เลยจะขอเสนอใหเพิ่มขอความบางสวนไปครับ  

ทีนี้มาอยูที่มาตรา ๕ ครับ เมื่อสักครูขอความบนจอเขาไปคางเอาไว มาถงึมาตรา ๕ ประเด็นที่หารือกันคือ

ใหแกคําวา Sexual Preference เปน Sexual diversity นะครับ เพียงแตวากําลงัอภปิรายกนัอยูนะครับวา 

ควรจะตัดขอความเกี่ยวกับเร่ืองเพศสภาพ ความหลากหลายทางเพศ และอัตลักษณทางเพศ ใหคงอยูใน

มาตรา ๓๐ มาตราเดียวไดหรือไม เนื่องจากวาประเดน็ที่ยกขึน้มาเขาเนนไปที่มาตรา ๓๐ มากกวามาตรา ๕ 

ซึ่งเปนหลักการใหญของรัฐธรรมนูญ กาํลังอยากจะใหตัดออกไปจากมาตรา ๕ ครับผม แลวใหคงไวใน

มาตรา ๓๐ มาตราเดียว ทานอาจารยเขามาก็กาํลังพิจารณาคางกนัอยูที่จุดนี้ครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  คือพี่ก็เสนอวาเอาออกก็ได แลวไปไวมาตรา ๓๐ เพราะเขา

เนนวาไมใหเลอืกปฏิบัติ เพียงแตวาถาไปอยูในมาตรา ๓๐ หมายเหตุเอาไวแลว ก็นาจะอธิบายดวยเสียเลย

วาความหลากหลายทางเพศมันคืออะไร อัตลักษณคืออะไร เพราะวาคนที่ใชมีแตสตรีศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรกับมหาวทิยาลยัเชียงใหมอยู ๒ ที ่นอกนัน้เขาก็ไมไดใช เพราะฉะนัน้ถาอยางนี ้

นั่นแหละอัตลกัษณทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ เพศสภาพ เพศวิถีอะไรของเขานี่คะ นัน่แหละไปเอา

ตํารามา ไมอยางนัน้มันก็จะทะเลาะกัน เพราะวาอยางพวกเราเอง เวลาพวกเราอธบิาย เราออกไปพบพีน่อง

ประชาชน เราไมเคยใช แลวเราก็ยงับอกวาเราก็จะไมใชคําแบบนี้ เพราะฉะนั้นถาใชอยางนี้ก็อธิบายไปดวย

เลยวามันคืออะไร มันจะไดไมไปทะเลาะกนั เพราะวาคาํอยางนี้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรกับมหาวิทยาลัย 

เชียงใหมกย็ังเถียงกันอยูนะคะ ถาอยางนัน้ก็ใสเอาไวดวยเสียเลย 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  มาตรา ๕ จริง ๆ เนื้อในมาตรา ๕ มันเปนเรื่องสําคัญนะครับ 

จริง ๆ รัฐธรรมนูญทัง้ฉบับมแีค ๗ มาตรานี้พอแลว ๑ ถงึ ๗ ไมตองมีได แตเมืองไทยมีนอยกวานี้แลวมัน

ตีความมนัไกลริบเลยนะครบั เพราะฉะนัน้ความหมายอันนี้จริง ๆ มาตรา ๕ มนัวางหลักเรื่องการคุมครอง

ประชาชน แลวที่เขาวางหลกัความเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย ตอรัฐธรรมนูญ ประเด็นนี้ไมคอยมีใคร

อภิปราย เพราะเหน็วาเปนประเด็นธรรมดา แตจริง ๆ หลักกฎหมายมนัมีอยูเร่ืองนี ้เปนคลาย ๆ หลัก 

Equality before the law แตวาเราวางหลกัการสําคัญภายใตรัฐธรรมนูญ ทนีี้เราจะเขียนแคนี ้เอาอยางนัน้

หรือครับ 

 

- ๕/๑ 

   

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๕/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ก็มีที่อธิบายไวด ีๆ อยางเชน บทความของอาจารยคณะนิตศิาสตรจุฬา 

ก็มีในเว็บไซตคนที่จบปริญญาเอกฝรั่งเศสที่สตารทบกู อาจารยเกรียงไกร แลวก็มหีลายคนเขยีนเรื่อง 

หลักเสมอภาคเอาไว แตวาจะยาว เขาตองการยาวหรือครับ 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คงไมตองการยาว เพยีงแตวามหีลายทานมาอานแลวบอก 

เนื้อมนับางทีเวลาใชใชลําบากเหมือนกัน แตผมก็บอกวาบางอยางมนัอยูในหมายเหตุ วันนัน้คุณเสรี 

มาโวยอยู มันตองเขาสภาอกีรอบหนึง่ เพราะฉะนัน้พวกนี้จะไปอภิปราย เราหาทางสักหนอย ถาจะ 

อธิบายบางอยางไดก็ดี แตยาวไปผมก็ไมเห็นดวย เพราะมันไมใชเจตนารมณ มันเปนคําอธิบายราย 

มาตรา 

 นายคณติ  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต ครับ ถาอยางนัน้ในสวนเกี่ยวกับ 

เร่ืองเพศสภาพอะไรทั้งหลายพวกนี ้เมื่อเราจะไปไวในมาตรา ๓๐ มาตรา ๕ ถือเปนหลักใหญ เราก็นาจะ 

กลับมาดูวาเราจะใชเจตนารมณและหมายเหตุตามที่เราเคยมีอยูเดิมหรือไม ถาเผื่อเปนเชนนัน้อยากจะ 

ใหเรากลับไปดูบันทึกรายงานการประชมุ คร้ังที่ ๑๒ วันที่ ๔ มิถนุายน ๒๕๕๐ หนาที่ ๒ ซึ่ง ณ ขณะนั้น 

กอนที่เราจะเติมเกี่ยวกับเร่ืองเพศสภาพ อัตลักษณทางเพศอะไรทั้งหลายพวกนี้เรามีอยูแลว อาจจะหยิบ 

อันนัน้กลับมาใชจะไดหรือไม ชวยพิจารณาครับ 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ยกตรงนัน้เปนหมายเหตุไดไหมวา การอธิบายความหมายของ 

คําวา เพศ นี ้ใหพิจารณาประกอบมาตรา ๓๐ มนัจะไดเหมือนกับแตกไปทั้ง ๒ ที ่

 ประธาน  :  เอาไปไวหมายเหตุเปนอยางนัน้แทนไดไหม ลงไปอยูในหมายเหตุ แลวก ็

ใหไปดูมาตรา ๓๐ คือเราก็มเีหตุผลวา เร่ืองมาตรา ๕ เปนเรื่องใหญมาก 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ก็ไปแตะที่บอกวาคําวา เพศ ใหไปพิจารณาในเจตนารมณของ 

มาตรา ๓๐ วรรคสาม โยนกลับไปโนนแทน ไดไหม  

 ประธาน  :  ทีนี้มาตรา ๓๐ เดี๋ยวเราจะลมืพิจารณาที่เราอภิปรายไว แตวาเรายังไมได 

เปดไฟลยังไมไดอะไร จะไวรอมาตรา ๓๐ หรือเปลา คือมีประเด็นคางอยูเร่ืองเดียววา จะตองมีการ 

อธิบายความหมายของคํา ๓ คํานัน้หรือไม ซึ่งถึงผมมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตก็ไมไดสัมผัส 

เร่ืองนี้ลึกซึง้กบัโครงการสตรีศึกษาแตอยางใด ไมมีขอมูลอะไรเลยอยูในตัว  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  จากมาตรา ๕ ไป ก็กลับไปตอมาตรา ๓๐ อยางนี้ผมเห็นดวย 

และเพื่อจะไดใหมันเชื่อมโยงแลวก็ไมเผลอตกหลอน แตมาตรา ๕ เจตนารมณกอนจะไปมาตรา ๓๐ 

ขอกลับมาดูมาตรา ๕ เจตนารมณเราจบหรือยัง ชวยดูนดิหนึง่ เพราะเราตัดออกไป แลวเราเติมอะไร 

กลับเขามา  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๕/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน :  ผมขออนุญาตวา จากในทีท่านคณิตกลาวถงึ ก็จะมีคําอธิบายเดิมวา 

มาตรานีมุ้งเพือ่สรางความเปนอันหนึง่อนัเดียวกนัในชาติและเพื่อสรางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางรัฐ 

กับเอกชน โดยเฉพาะคําวาเพศ เพื่อใหคุมครองความเทาเทยีมกนัระหวางเพศชายและหญิง คําวา 

ประชาชน ใชในความหมายทั่วไป ยาวมากครับ เสนอความเหน็วาหลกัความเสมอภาคทั้งเรื่องแหลง 

กําเนิด เพศ ศาสนา และประชาชน เนื่องจากอยูในภายใตหลักกฎหมายเดียวกัน ดังนั้นเจตนารมณ 

ควรมุงเนนในเรื่องความเสมอภาคของประชาชน คือตองเนนเรื่องความเสมอภาคของประชาชน ตรงนี ้

จะพยายามใสเขาไปไดหรือไม อันนี้ Wording ออกมาแลวอยูที่ตรงไหนก็ไมรู  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คงเทาที่อาจารยอานกระมังครบั ก็คือต้ังแตเจตนารมณ 

จนกระทั่งถึงหมายเหตุ แลวก็ถาจะหยิบมาก็คือเฉพาะความเหน็ที ่๑ เทานั้น ความเห็นที่เหลือมันเปน 

การตั้งขอสังเกต 

 ประธาน  :  ผมอานอกีครั้งหนึง่นะครับ บทบัญญัติในมาตรา ๕ กําหนดตามหลักความ 

เสมอภาคทั้งเรื่องเหลากําเนดิ เพศ ศาสนาและประชาชน เนื่องจากอยูภายใตหลักกฎหมายเดียวกนั 

ดังนัน้เจตนารมณควรมุงเนนในเรื่องความเสมอภาคของประชาชน พยายามเขียนใหอยูในภายใตแนวนี ้

อันนี้ของคณะอนุกรรมาธกิารซึ่งประชุมมาตรานี้เปนครัง้แรก ๆ เลย  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ประชุม คร้ังที่ ๑๒ วนัจันทรที ่๔ มิถนุายน ๒๕๕๐ หนาที่ ๒ 

 ประธาน  :  มีความเห็นเพิ่มไหมครับ ทานอาจารยรัชฎาภรณ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ตอนชวงตน ๆ ดิฉันไมไดมา อานแลวก็ยงังงวาบทบัญญัติ 

ในมาตรา ๕ กาํหนดตามหลกัความเสมอภาค ที่จริงกาํหนดตามหลักความเสมอภาค มุงที่ความเสมอภาค 

ของประชาชน แตทีนี้เหลากาํเนิดเพศและศาสนายกขึ้นมาเพราะวา ในสังคมเรามันเลือกปฏิบัติ คือมัน 

ไมเสมอภาคดวยเหตุใหญ ๆ ๓ ขอตรงนี ้เพราะฉะนัน้อนันัน้เปนแคเอามาประกอบใหเหน็วามนัใชอธิบายได 

วาประชาชนชาวไทยตองเสมอภาคกัน ไมวาเหลากําเนดิเพศหรือศาสนามนัเปนตัวอยางที่จะยกมากกวา 

ไมวาเขาจะมีเหลากาํเนิดอยางไร เพศหรือศาสนาใดก็ตาม เร่ืองพวกนีน้าจะไปไวตอนหลงัวามนักาํกับ 

ใหเหน็วา แมจะเปนเรื่องสงัคมเรา มนัจะมีเร่ืองเหลากําเนดิเปนเรื่องใหญที่เลือกปฏิบตัิ แลวก็เร่ืองเพศ 

เพศหญงิ เพศชาย หรือศาสนา มันจะถกูเลือกปฏิบัติ เพราะฉะนัน้ถาเขาเกิดเปนคนไทย ไมวาเขาจะ 

แตกตางกนัในดานไหนก็ตามก็ตองไดรับความคุมครองเสมอกัน  

 ประธาน  :  หมายความวาทานอยากใหโยงไปที่มาตรา ๓๐ ดวยใชไหม 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมใชคะ เพยีงแตวาอยากจะใหเนนตรงนี้ที่เวลาเขียนวา 

เปนหลกัความเสมอภาค ประชาชนทุกคนตองเสมอภาคกันถกูอยูแลว เพียงแตอธิบายวาไมวาเขาจะ 

แตกตางกนัอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใดก็ตองคุมครองเหมือนกนั มนัสะทอน 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๕/๓ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

วาสงัคมเรา ๓ เร่ืองนีเ้ปนเรื่องใหญ เปนเรื่องหลกั ๆ  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ผมวาอันนี้มนัเปนหลักสากล ในหลายประเทศก็วางหลักการ 

๓ เร่ืองนี้ เร่ืองเชื้อชาติ เหลากําเนิด เร่ืองของเพศแตกตาง เร่ืองความเชือ่ ๓ เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ทาํใหเกิด 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศเยอรมัน อันแรกเปนตัวสําคัญที่สุด เร่ืองเหลากําเนิด เร่ืองยิว ทนีี้หลกัมัน 

ก็คือเร่ืองของ Equality before the law เร่ืองของการเสมอหนากนัในกฎหมาย เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ 

ก็ใหความคุมครองโดยเสมอหนากนั ในหลักการอันนัน้ ที่คุณรัชฎาภรณวามนัก็ใช ในมาตรา ๓๐ มันไป 

ขยายเรื่องการหามเลือกปฏบิัติเพิ่มเติมข้ึน แตอันนี้ไมใชเร่ืองการเลือกปฏิบัติ ความจริงหลักในมาตรา ๓๐ 

อันตน บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน อันนั้นวางหลักการในเรื่องของบุคคลในฐานะทีเ่ปนคนไทย แตในหลักการ 

ตรงนี้มนัไมควรจะเขียนซ้าํ ไมวาประชาชน ไมวาเหลากําเนิดยอมไดรับความคุมครองโดยเสมอกนั  

จริง ๆ คํามันเหมือนเกนิ แตวาสมยักอนมนัเขียนโดยไมมีการแยกหมวด 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เพียงแตวาที่เสนอนี่ก็คือวา อธิบายอยางอาจารยนี่แหละ 

ตองอธิบายหลักเสียกอน แลวคอยไปตอทายตรง ไมวาเหลากําเนิด เพศ เอามาอธบิายตอทายวาอยางนี ้

คือไมวาเขาจะเปนใครก็ตาม  

 นายคมสัน โพธิ์คง  :  อธิบายวาหลักการความเสมอภาคกันตอหนากฎหมายเปน 

หลักการสําคญั แลวก็อธิบายเปนตัว Paragraph ตอ แลวในหลักสากลความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย 

จะตองถูกไดรับการคุมครองโดยไมมีการแบงแยกเนื่องจากเหลากาํเนดิซึ่งเปนหลักสากล ตองไมถกูแบงแยก 

ดวย ๓ เร่ืองหลัก  

 ประธาน  :  จะตองไดรับความคุมครอง ไมมีการแบงแยก เสร็จแลวก็อธิบายวาที่เขียนถงึ 

เร่ืองเหลากําเนิด เพศ ศาสนาเปนไปตามหลักสากล ทีนีผ้มอยากเพิ่มวายังมีในมาตรา ๓๐ ดวย 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เปนหลักการสากลทางรัฐธรรมนูญ คือใชทกุประเทศก็เปนอยางนี ้

๓ หลกันี้เปนเรื่องใหญ สวนรายละเอียดของการหามเลอืกปฏิบัติก็ไปยอย ๆ เอาวาเรื่องอะไร  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เพราะวาโดยทั่วไปเวลาเราไปอธิบายกบัประชาชน เราก ็

จะบอกวาอันนี้เปนหมวดทัว่ไป ซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมดอยางที่อาจารยวา ตรงนีก้็จะไปขยายหมวดสิทธ ิ

เสรีภาพทัง้หมวดจะมาขยายมาตรา ๔ มาตรา ๕  

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้ตรงนี้พยายามอธบิายในแงที่เปนหลกัการใหญ เปนหลักการ

พื้นฐาน มีความเหน็เพิม่เติมไหมเร่ืองมาตรา ๕ ถาอยางนัน้ลองชวยอานใหฟงนิดหนึง่จะไดผานไปได 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  บทบัญญัติในมาตรา ๕ กาํหนดตามหลกัความเสมอภาค 

ทั้งเรื่องเหลากาํเนิด เพศ ศาสนา และประชาชน เนื่องจากอยูภายใตหลักกฎหมายเดียวกนั ดังนัน้ 

เจตนารมณควรมุงเนนในเรือ่งความเสมอภาคของประชาชน หลกัความเสมอภาคกนัตอหนากฎหมาย 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๕/๔ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

Equality before the law เปนหลกัการสาํคัญ หลักสากลที่ตองไดรับความคุมครองโดยไมมีการแบงแยก 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เอาคาํนี้ก็ได เปนหลักการสําคัญที่เปนสากล แกตรงนัน้ออกเสีย 

 ประธาน  :  อันนีพ้อผานไดแลวนะครับ หลักความเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย 

ใช ตอหนา หรือ ภายใต ดีครับ ผมเสนอคําวา ในสายตาของกฎหมาย ไดไหมครับ 

 

          - ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๖/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานคะ หลกัความเสมอภาค 

ตอกฎหมายหรือคะ ตอกฎหมาย หลกัความเสมอภาคตอกฎหมายเปนหลกัการสากล  

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  คือในแงของนิติศาสตรเราใชหลักความเสมอภาคกันตอหนา

กฎหมาย คือหลักอนันี้ในแงของนกักฎหมายรูกนั แต Wording ถอยคําในแงรัฐประศาสนศาสตร 

บอกภาษามันไมไดเร่ืองเลย แตถากฎหมายใชกันอยางนีเ้ปนอันวารูกนั  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  เรากําลงัจะใหประชาชนอาน จะหลบภาษากฎหมาย 

ไดไหม 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  อันนี้มนัเปนหลักกฎหมายที่รูกนั ถาหลบเดี๋ยวตีความเรื่องหลกั

กฎหมายนี้อีก เพราะถาใสหลักความเสมอกันภายใตกฎหมายมีปญหาอีก เพราะมนัไมตรงกับอันนี้ อันนี้มนั

มองในลกัษณะเสมอกนั การใชกฎหมายตองเสมอกนั แตไมใชอยูภายใตกฎหมาย 

เพราะวาหลักเรื่องความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเปนมนษุย สิทธิเสรีภาพ โดยหลักมนัอยูเหนือกฎหมาย ใน

แงของสิทธเิสรีภาพมันอยูเหนือกฎหมาย เพยีงแตวาสิ่งที่กฎหมายประสงคก็จะไปจาํกัดสิทธิเขา 

  ประธาน  :  เอาอยางเดิมดีกวานะครับ หลกัการสําคัญทีเ่ปนสากลนะครับ ทีนี้ผม 

ไมรูวาเราจาํเปนตองอธิบายเพิ่มอีกหรือเปลา หลัก Equality before the law นี่นะครับ อธิบาย  

๒๐ หนา ไมเอาแลวครับ ฉะนั้นขอไวเทานีก้อนนะครับ ตอไปหมายเหต ุขอ ๓ ขอ ๔ เมื่อสักครูเราดูหรือยัง

ครับ ยังไมใชไหมครับ เชิญอานครับ มาตรา ๓๐ วรรคสาม 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  มาตรา ๓๐ วรรคสาม ใชไหมครับ  

  ประธาน  :   วรรคสาม ไมใชตัวเลข เปนกฎหมาย ชวยอานขอ ๓ ขอ ๔ ใหฟง 

หนอยครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  หมายเหตุ ขอ ๓ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที ่

๒๒ /๒๕๕๐ วนัจันทรที ่๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ขอ ๔ ความหมายของคําวา เพศ 

พิจารณารวมกับมาตรา ๓๐ วรรคสาม 

  ประธาน  :  ผานไดไหมครับ ขออนุญาตผานนะครับ ตอไปมาตรา ๖ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๖ ปรับแตงถอยคําเปน เพื่อแสดงหลกัความเปน

กฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญ ลําดับความสําคัญของรัฐธรรมนูญวาไมมีบทบัญญตัิใด ๆ จะมาขดัหรือแยง

ได ซึ่งเปนการจัดโครงสรางการปกครอง และเปนหลกัประกันสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

  ประธาน  :   ไดไหมครับ ดูเหมือนวาชัดเจนขึ้น ตอไปหมายเหตุขอ ๓ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๖/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  หมายเหตุขอ ๓ เพิ่มรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนญู 

คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๐ วันจนัทรที่ ๑๑ มิถนุายน พุทธศักราช ๒๕๕๐  

  ประธาน  :   ผานไดนะครับ ตอไปมาตรา ๗ ครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๗ อาจารยคมสันขอเพิม่อีกวรรคหนึ่งนะครับ 

เปน องคกรทีม่ีอํานาจหนาที่ในเรื่องใดใหองคกรนัน้เปนผูวินิจฉัยอํานาจหนาที่ของตนตามมาตรา ๗ 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  อันนีท้ีข่อเติมก็เพราะวา มาตรา ๗ มันพูดโยงกับมาตรา ๖๘ 

วรรคสอง แลวก็มีขอเสนอครัง้แรกอาจารยจรัญเสนอใหมีองคกรวนิิจฉัยในมาตรา ๗ โดยไปเพิ่มเปนวรรค

สอง พี่คณิตคงจําไดใชไหม ขอเพิ่ม แลวผมก็คานผมบอกวา มาตรา ๗ มันเปนบทอุดชองวาง  

เพราะฉะนัน้เอาศาลรัฐธรรมนูญมาเทีย่วชี้อํานาจองคกรอื่น มนัไปกาวลวงการใชอํานาจขององคกร 

ตาง ๆ องคกรใดที่มีอํานาจก็ถามวา องคกรใดมีอํานาจชี้ ก็คือองคกรใดที่เกี่ยวของกับเร่ืองนัน้กม็อํีานาจ

วินิจฉัยในเรื่องนัน้ โดยอาศยัประเพณีการปกครอง ก็เลยวางตรงนี้ไว เพราะไมอยางนั้นอยางประเด็นเรื่อง

ของพระราชอาํนาจ ประเดน็นี้เปนประเดน็พระราชอํานาจหรือมิใชพระราชอํานาจ แลวมีพระราชอํานาจใน

เร่ืองนัน้หรือไม ใหศาลรัฐธรรมนูญชี้ เทากบัศาลรัฐธรรมนูญอยูเหนือองคประมุข 

วางหลักการอยางนัน้ไมได เหมือนกับเร่ืองของกรณีวินิจฉัยมาตรา ๗ อยูดี ๆ ใหศาลรัฐธรรมนูญเปนคน

วินิจฉัยวาใชมาตรา ๗ ไดหรือไม เพราะวาอํานาจในการแตงตั้งนายกรฐัมนตรีเปนพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริย อยูดี ๆ จะเอาองคกรไหนก็ไมรูมาเปนองคกรภายใตรัฐธรรมนูญมาชี้ 

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยซึ่งเปนองคประมุขนี่ไมได เพราะฉะนั้นก็เลยบอกเขียนแคนี้  

อยาไปใสอะไรขึ้นมาเติมใหมันเหนือจากมาตรา ๗ เลย ขอใหเติมตรงนี้เขาไปเพื่อใหชัด 

ประธาน  :  ไดนะครับ อยางไรก็ตามขออภัยอาจารยคมสนันะครับ เพราะที่ผมจะ 

พูดตอไปคือในวนัทีเ่ราชี้แจงตอสภารางรฐัธรรมนูญ ทานอาจารยคงเปนหลกัของเราอยูนะครับ  

ผานไดนะครับ หมายเหตุครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  หมายเหตุในขอ ๒ ก็บัญญัติไวคร้ังแรกตอนป ๒๕๔๐  

อันนี้เช็คใหแลวนะครับอาจารยคมสัน แลวก็ขอ ๓ เปนรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๐ 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  ตกลงครั้งแรก ๒๕๔๐ ใชไหม 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  ป ๒๕๔๐ ครับ วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

จบหมวดแรกนะครับ หมวด ๒ พระมหากษัตริยก็เปนของทานฉวีรัตนเหมือนกนันะครับ 

โดยทานบอกวาไดหารือกับอาจารยธงทองเรียบรอยแลวครับ ก็มีแกไขในมาตราอืน่ ๆ ก็คือไดใสหมายเหตุ

ขอ ๓ เพิม่ทกุมาตรา โดยมาตรา ๙  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      ประภาลักษณ ๖/๓ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   บนจอชวยดูมาตรา ๘ กอนนะครับ โอ.เค.  เชิญตอไปครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๙ ก็เพิ่มหมายเหตุในขอ ๓ และก็ขอ ๔ นะครับ 

ขอ ๓ ก็เปนครั้งที ่๒๒ สวนขอ ๔ ก็คือจะเพิ่มของอาจารยคมสันนะครับ เพิ่มวาหลักการดังกลาวเชื่อมโยงกับ

มาตรา ๗๙ ในแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ สะทอนใหเห็นวาพระมหากษัตริยจะตอง 

ทรงนับถือศาสนาพุทธเทานั้นครับ 

  ประธาน  :   ตรงครับ เพราะวาตอนที่ไปภาคใตแลวอยูเปนเวลาคอนขางนานกับทานเดโช 

สวนานนท ทานก็ย้าํเรื่องนี้ ตรงกันครับ ไดนะครับหมายเหตุขอ ๔  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๑๐ นะครับ มาตรา ๑๐ ก็จะเพิ่มเพยีงหมายเหตุขอ ๓  

มาตรา ๑๑ ก็เพิ่มเฉพาะหมายเหตุขอ ๓ มาตรา ๑๒ ก็เพิ่มเฉพาะหมายเหตุขอ ๓ มาตรา ๑๓ ก็เพิ่มเฉพาะ

หมายเหตุขอ ๓ 

  ประธาน  :   เปนครั้งเดียวกนัหมดเลยใชไหมครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  ใชครับ  

  ประธาน  :   ครั้งที่ ๒๒ ใชไหมครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๑๔ มีแกไขเล็กนอยครับ ก็จากตัดมาตรานี้ออก 

ก็เปน เพื่อกําหนด เลยครับ 

  ประธาน  :  ตกลงเปน เพื่อ แลวนะครับ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  เพือ่ใหองคมนตรีตรงนั้นก็ตองตดัคําวา เพื่อ ออก 

ไหมครับ เพราะเพื่อซํ้ากนั 

  ประธาน  :   คือเราดูมาแลว ไมรูวาจะเปนอยางไรดีครับ คําวา เพื่อ อันที่ ๒ ถูกตัดออกไป 

ชวยอานใหฟงหนอย 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  เจตนารมณเพือ่กําหนดลักษณะตองหามขององคมนตรี 

ใหองคมนตรีตองปลอดจากงานประจาํ และวางตนเปนกลางในทางการเมือง การปกครองอยางเครงครัด 

  ประธาน  :   ขอความเปนอยางนี้ครับ ไดไหมครับ  

  นายคณติ วัลยะเพช็ร  :  ตรงคําวาองคมนตรีแลวก็คําวา ใหองคมนตรนีี่เราวรรค 

ใชไหมครับ   

  รองศาสตราจารยอําไพ  :  คําวา โดย เชือ่มไดไหมคะ โดยใหองคมนตรีตองปลอดจากงาน

ประจํา เปลีย่นจาก ให เปน โดย 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  โดยองคมนตรีตองปลอด เปลีย่นจาก ให เปน โดย 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๖/๔ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   โอ.เค. นะครับ ตกลงวาเปลี่ยนคําวา ให เปน โดย ใชไหมครับ  

ลองอานนะครบั เพื่อกําหนดลักษณะตองหามขององคมนตรี โดยองคมนตรีตองปลอดจากงานประจําและ

วางตนเปนกลางในทางการเมืองการปกครองอยางเครงครัด พอไดความหมายเดิมนะครับ 

เอาตามนี้นะครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  แลวก็เพิ่มหมายเหตุขอ ๓ นะครับ  

  ประธาน  :   เดี๋ยวครับ ทานอาจารยคมสนักําลงัประทานขาวอยูผมขออนุญาต 

พูดแทน ทานบอกวาคาํวา ปลอดจากงานประจํา ดูแปลก ๆ อยู ทานคณิตเสนอใหเปลี่ยนคําวา ปลอด เปน 

ตองพนจากงานประจําใชไหมครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อาจารยอําไพเสนอครับ 

  ประธาน  :   ไดไหมครับ ตองพนจากงานประจํา เรามี Nominee ครับ  

นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คือเจตนารมณมนัเปนเรื่องของหลัก คลาย ๆ หลัก  

Incompatibility การกระทาํนั้นมนัขัดตอหนาที่ของการเปนองคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาของ 

องคประมุขแหงรัฐ เพราะวาเปนหนึ่งในผูใชอํานาจอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร แลวกต็ุลาการ รวมทั้งเปน

สมาชิกพรรคการเมือง ซึง่ประมุขของรัฐถาหลักการทานไมลงมาใชอํานาจนั้นดวยพระองคเอง ตองมีผูรับ

สนอง เพราะฉะนัน้คนที่ทาํหนาที่ที่ปรึกษาก็ควรที่จะคลาย ๆ วาไมเกีย่วของ ไมฝกไฝ  

หรือวาไมไปเกีย่วของกับกระบวนการใชอํานาจที่จะขึน้ทลูเกลาถวาย เพื่อทรงใชพระราชอํานาจในฐานะ

องคประมุข ทนีี้มันไมใชเร่ืองปลอดงานประจําแตมันเปนเรื่องของหนาที่เหลานัน้มนัขัดแยงกบัการทําหนาที่

องคมนตรี อันนี้มันไมมีการอภิปราย มนัคลาย Conflict แตมันไมมี Conflict  

ประธาน  :  บังเอิญวาเรื่องนี้ไมมีการอภิปราย เราจําไดวาหมวดนี้พยายามเขียนให 

ส้ันที่สุด ยิ่งเขียนมากยิง่มีปญหามาก เราก็เลยพยายามเขียนมาไดเทานี้ครับ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้พนจากงานประจําอื่นไดไหมครับ เพราะวา 

คําวางานประจําก็คือองคมนตรี 

  ประธาน  :   ทีเ่คยดํารงตําแหนงอยูกอนไดไหมครับ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้เปนอยางนี้ไดไหมครับ คําวา ตองปลอดจากงาน

ประจํา ผมขออนุญาตเสนอเปลี่ยนเปนวา ใหปราศจากงานอืน่ ถาเผื่อปราศจากงานอื่นไมวา 

จะเปนงานประจําหรือวาที่ปรึกษาใชครับกจ็ะได Cover ไปเลย ใหปราศจากงานอืน่ หรือวาใหพนจากงาน

อ่ืนก็ได เพราะถาพนจากงานอื่นปุบไมวางานประจําหรอืที่ปรึกษาซึ่งเปนงานชัว่คราว 

ก็แลวแต ก็ตองพน  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๖/๕ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

นายคมสัน โพธิ์คง  :  เพราะวาตองถวายงานเรื่องความเห็นเรื่องรางกฎหมาย  

แตเปน ส.ส. ดวยเปนคนผานกฎหมายเอง มันขัดกนัในสถานะหนาที่ของการทํางาน ไมไดครับ ไมอยางนัน้

จะใหความเหน็โดยเปนกลางกับกฎหมายที่ ส.ส. ออกมาไดอยางไรใชไหมครับ ผมวามันเปนหลักเรื่องของ

การขัดกันของตําแหนงหนาที่ อันนี้ความเห็นผมนะ คือที่ทานคณิตพยายามเพิ่ม 

มันก็ดี แตวามนัไมสะทอนหลัก มนัเปนบอกเฉย ๆ อธิบายวาเปนอยางนั้น แตวาเขียนตรงนัน้มนัก ็

ไมเคลียร เพราะมนัไมมีการอภิปราย มนัเปน Conflict  

 

- ๗/๑ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๗/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  คือเร่ืองนี้มทีี่มา เราตองการเขยีนใหส้ัน ทนีี้ไมทราบวาในทีสุ่ดคําวา  

หลัก Incompatibility หลักการขัดกันของตําแหนงหนาที่สมควรจะเขยีนไวในหมายเหตุหรือไม หรือวา 

ไมตองเขียน ทีป่ระชุมจะเห็นวาอยางไร ที่จริงมันควรอยูในบรรทัดแรกเลย เร่ืองเจตนารมณ เพียงแตวา 

ไมมีการอภิปรายเลย มีคางอยู ๒ เร่ือง หลักการขัดกันของตําแหนงหนาที่ควรบันทกึไวหรือไม แลวก ็

ยังมีปญหาเรือ่งคําวา พนจากงานประจํา จะเขียนใหมวาอยางไร หรือวาควรจะตองตัดคํานี้ออก หรือวา 

ตองไปลงตําแหนงอื่นพรอมกัน  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คุยกันตรงนี้ก็มีความเหน็เปน ๒ ทาง ทางที่ ๑ ตองปราศจาก 

งานอื่น อีกทางหนึ่งก็คือ ตองพนจากงานอืน่ ตรงนี้มนัความหมายเดียวกัน แตอันไหนจะสละสลวย 

หรือมีแบบที่ ๓ ที่สละสลวยกวา  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  อันนีก้็ไดวา ตองปราศจากงานอื่นที่กระทบตอการทําหนาที ่

องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา มนัตีอยูแลว อยางไรก็ตี เขาตีเขาขางตวัเองไมได ที่เขียนหามหมด 

 ประธาน :  มีงานกุศลนะครบั มูลนธิิอะไรตาง ๆ  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  งานตามพระราชอธัยาศัย มูลนิธเิกี่ยวกับสถาบนั ทานจะทําอะไร 

ก็ทํา แตวาเรื่องการใชอํานาจอธิปไตยองคมนตรีไมควรไปเกี่ยวของกับการใชอํานาจ เพราะตวัเปน 

ที่ปรึกษาของประมุข ซึ่งประมุขตองวางตนเปนกลางในการที่จะดูเร่ืองการใชอํานาจขององคกรตาง ๆ  

ที่มันมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอยู  

 ประธาน  :  ที่ทานอาจารยคมสันอธิบายวาตองปราศจากงานอืน่ทีก่ระทบตอการทํา 

หนาที่องคมนตรีจะอธิบายไดในเรื่องเปนประธานมูลนธิิ หรือวาเปนกรรมการมูลนิธบิางมูลนิธ ิซึ่งทาน 

ดํารงตําแหนงในมูลนธิิตาง ๆ เหลานัน้ ผมทวนนะครับ เพราะฉะนัน้เปลี่ยนเปนวา  โดยองคมนตรตีอง 

ปราศจากงานอื่นทีก่ระทบตอการทาํหนาที่องคมนตรี และวางตนเปนกลางในทางการเมืองการปกครอง 

อยางเครงครัด ผานไดนะครับ เพราะฉะนัน้ภาษาอังกฤษ แลวกห็ลักการขัดกันแหงตําแหนงหนาที ่ไมใส 

ตอไปหมายเหตุเราใสวา คร้ังที ่๒๒ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๕ ถงึ มาตรา ๒๐ ก็เพิ่มเฉพาะหมายเหตุ ขอ ๓ 

เปนครั้งที่ ๒๒ หมดเลย แลวก็มีมาตรา ๒๑ ที่ปรับเปลี่ยนถอยคําเล็กนอย เปลี่ยนจากคําวา โดย เปน ดวย 

 ประธาน  :  และแสดงปณิธานที่จะปฏิบัตหินาที่ดวยความซื่อสัตย โอ.เค. ไดนะครับ 

เชิญตอครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ที่เหลือก็จะเปนเพิม่หมายเหตุขอ ๓ อยางเดียว จนจบ 

หมวด ๒ สวนหมวด ๓ เปนของทานอาจารยจําเริญ วนัเสารก็ไดพาทีมงานมาทําไปแลว แตก็ยงัไมเสร็จ 

ก็จะนัดเพิ่มเปนวนัพรุงนี ้ก็เลยหมวด ๓ จะขอขามไปกอน  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๗/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ขอดูมาตรา ๓๐ เลยไดไหม  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คําวา ความแตกตางเรื่องทางเพศ เปนยอหนา 

 ประธาน :  เราแกภาษาองักฤษแลวตามขอสังเกตของทานชูชยัวา เปนความหลากหลาย 

ทางเพศ ใชภาษาอังกฤษวา Sexual diversity อันนี้ตรวจสอบแลว  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เกยนท ีเขาชื่อนท แตเขาเปนเกย เขาบอกก็เรียกตัวเองวาเกยนท ี

เขาบอกตัวเองวาเขาเปนเกยนท ีเขาก็บอกผมวาผมเช็คแลวใชคําวา Sexual diversity ไปดูแลวจริง ๆ 

มันมากกวา ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ดวยซ้ําไป  

 ประธาน : กิ๊กมี ๑๐ อยาง ความหลากหลายทางเพศมีไมจํากัดรูปแบบ 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คือเร่ืองความหลากหลายทางเพศมันมทีั้งกรณีชายรักชาย 

ชายรักหญิง ชายรักทั้งชาย ทั้งหญิง  หญิงรักชาย เยอะครับ ไมใชมีแค ๒ ถาดทูางวิชาการเขาใชคาํนี้ถูก 

แตวาเวลาอภิปรายอธิบายยาก เพราะวาความตัวตนของเพศมนัมีจริง ๆ อยูแค ๒  

 ประธาน :  ปญหาคือวาเราจะตองไปเอาเรื่องที่เปนววิาทะในทางวิชาการที่เขาเถียงกัน 

อาจารยรัชฎาภรณบอกวาเถียงกันวามีสํานักธรรมศาสตรและสํานกั มช. จะตองอธิบายไหม เพราะเรา 

ไมรูจะอธิบายอยางไร เราไมใชผูเชี่ยวชาญ 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  อันนีเ้ปนคําที่มีการอภิปรายในทีป่ระชุม อันนี้เราตอบไดอยางหนึ่ง 

วาเจตนารมณขยายจากการอภิปรายในทีป่ระชุมวา ทีป่ระชุมไดอภิปรายคําวา เพศ ความแตกตางทางเพศ 

แลวก็คําวา อัตลักษณทางเพศ มีการพูดถงึคําวา ความหลากหลายทางเพศ เพศสภาพ อัตลักษณทางเพศ 

กันอยู แลวสุดทายที่ประชุมนี้เหน็วามนัอยูในความหมายของคําวา เพศ เพราะฉะนั้นการอธิบายเราอธิบาย 

ไดคือทางวิชาการคุณวาอยางไรก็เร่ืองของคุณ แตอันนีพู้ดกันในสภา แลวสภาเองเห็นวาคาํเหลานี้เปนเรื่อง 

ที่ควรจะบัญญัติไวในบันทกึเจตนารมณ 

 ประธาน :  เราเขียนไดไหมวาไมควรบัญญัติไวในตัวบทของรัฐธรรมนูญ แตวาใหอยูใน 

ความหมายของมาตรา ๓๐ วรรคสอง ไมใหเลือกปฏิบัติ และใหสมควรบันทกึไวเพื่อไมใหมีการเลือกปฏิบัติ 

ตอกลุมบุคคลดังกลาวไดไหม เขียนใหชัดเจนขึ้นอีกหนอย  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ก็เขยีนวา จึงไมไดบัญญัติคําดังกลาวขางตนไวในบทบัญญัติ 

มาตรา ๓๐ เนือ่งจากคาํวา เพศ ไดตีความรวมถึงอยูแลว  

 ประธาน :  พมิพทนัไหม จงึไมมีการบัญญตัิคํา ๓ คํานี้ คาํวา เพศสภาพ ความหลากหลาย 

ทางเพศ อัตลักษณทางเพศ  ๓ คํานี้แมมกีารเสนอก็ไมมกีารบัญญัติไวในมาตรา ๓๐ เนื่องจากคําวา เพศ 

ไดมีความหมายรวมถึง ๓ คาํนี้อยูแลว แลวก็จะตองไมเลือกปฏิบัติอยูแลว และจะตองไมเลือกปฏบิัติ 

เนื่องจากจะตอง เดี๋ยวประชมุเสร็จผมจะเอาอันนี้ทิง้ไวใหดวยถาจดไมทัน  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๗/๓ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เปาหมายเขาไมคอยติดใจเรื่องการใชพวกนี้มาก เขาติดใจเรื่อง 

ของการเขาไปทํางาน เร่ืองของการที่ไปตีวาเขาเปนคนโรคจิต จิตบกพรองรายแรง ซึ่งพวกนี้เขารับไมได 

เพราะวาการบันทกึอยางนัน้เวลาเขาไปทาํงานที่ไหนเขาจะถกูมอง แลวเรื่องของการไปทํางาน พอเห็น 

เปนนายแลวแตงตัวเปนผูหญิง ก็จะมองไปในเชิงเรื่องของการมพีฤตกิรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม แลวก ็

จะไมรับ บางคนก็ไมไดแสดงออกอะไรขนาดนัน้ แตบางคนก็เวอรเกินไปอยางที่เปนปญหา อาจารยเจิมศักดิ ์

ก็เตือนเรื่องนี้ วันนั้นก็พูดเรื่องนี้ในที่ประชุม 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตถามอาจารยคมสนันิดหนึ่ง คําวา เพศสภาพ กบั 

ความหลากหลายทางเพศ ซ้ํากนัไหม  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เขาใชทั้ง ๒ คาํ เวลาเขาอภิปรายทัง้คู 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาเผื่อเกิดมันเปนลักษณะเดียวกัน แตใชไดทั้ง ๒ คํา  

จะเปลี่ยนเปนอยางนี้ไดไหมวา เพศสภาพหรือความหลากหลายทางเพศ และอัตลักษณทางเพศ ที่ผม 

อยากใชคําวา หรือ จะไดไปติดกันระหวางเพศสภาพกับความหลากหลายทางเพศ  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  หรือทุกคําเลยก็ได 

 ประธาน :  คือเราใชคําวา หรือ คําเดียว มนัหรืออยูแลว  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ถาอยางนัน้ใชอยางนี้ไดไหม ความแตกตางของบุคคลที่มีอัตลักษณ 

ทางเพศ หรือเพศสภาพ หรือความหลากหลายทางเพศ เพื่อใหความหมายอันนี้มนัไปขยายขางบนใหชัดขึ้น 

เพราะถาเอาเพศสภาพขึ้นกอนอาจจะไมคอยชัด เอาไหมครับ ทานคณิตวาอยางไร 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือถาม ีหรือ ทั้ง ๓ อัน ผมกว็า โอ.เค.  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ถาอยางนัน้เอา อัตลักษณทางเพศ ข้ึนกอน หรือเพศสภาพ 

หรือความหลากหลายทางเพศ 

 ประธาน :  ยายอัตลักษณทางเพศ (Sexual identity) มาไวขางหนา 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ศัพทที่เขาใชเปนความหมายของ Gender ในศัพทของทางการ 

แบงแยกของเพศ ของกลุมบุคคล เขามีสภาพทางเพศที่ไมเหมือนคนอืน่ สถานะทางเพศ  

 ประธาน :  เกดิมาเปนชายอาจจะม ีผมไมรูอธิบายมัว่หรอืเปลา เกิดเปนชายมีจิตเปนหญงิ 

เขามีสิทธิที่จะเปนอยางนั้น  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ไมใชครับ ถาฟงกนัจริง ๆ ในคาํอภิปรายของหมอชูชัยอภิปรายไวด ี

เพราะวาเรื่องของการที่คนมีความเบี่ยงเบนจากเพศทีต่นถือกาํเนิด มันไมไดมาจากเรื่องจิตใจ มนัมาจาก 

เร่ืองของสภาพของโครโมโซม มีโครโมโซมบางอยางที่เปนเพศหญิงในตัวของคนที่เปนเพศชายมากกวาปกต ิ

แลวโคโมโซมของเพศชายในคนที่เปนหญงิมากกวาปกติ ก็เลยทําใหคนเหลานัน้มพีฤติกรรมในเรื่องของ 
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การเบี่ยงเบนทางเพศสงู อันนี้เปนเรื่องของทางการแพทย แลวเขาบอกวาคนเหลานี้ไมไดอยากเกิด 

หรือในเชงิจิตใจเปน บางคนจิตใจอยูในครอบครัวที่ไมไดมีปญหาเรื่องนี้ก็เปน เพราะวาโครโมโซมของ 

รางกายนั้นเปน อันนีท้างการแพทยเขาอธบิายได  

 ประธาน  :  มันไมใชจิต แตวาเปนองคประกอบทางดานโคโมโซม 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ที่สงผลตอจิตใจ มันไมใชความผดิปกติเนื่องจากเขามีจิตเบีย่งเบน 

ในทางโรคจิต แตเปนเรื่องของโครโมโซมสงผล วรรคสามหามแกของผมนะ มาตรา ๒๙ บอกอาจารยจําเริญ 

ดวยนะ ของผมหายไปเปนเรื่อง ผมเขียนไว 

 

          - ๘/๑ 
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  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานคะ ใตเจตนารมณ  

วรรคสอง เพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล บุคคลนี่คือใคร สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับ

บุคคลอื่น บุคคลอันแรกคือใครคะ เราหมายถึงใคร ดูมนัไมชัดเจน 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  ก็เปนบุคคลที่อยูในมาตรา ๓๐ Paragraph แรกเลยครับ บุคคลยอม

เสมอภาคกันในกฎหมาย แลวก็คําวา การเลือกปฏิบัติ ก็คือการเลือกปฏิบัติตอบุคคลที่เสมอกนั อันนี้มนัเปน

คําอธิบายจากมาตรา ๓๐ ลงมาอกีทหีนึง่ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ตรงนี้คําวา บุคคล ก็คือบุคคลหนึง่กับบุคคลหนึง่ 

ใชไหมครับ 

  ประธาน  :   บคุคลหนึ่งบคุคลใดไดไหมครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เปน บุคคลใด ก็ได 

  ประธาน  :   หรือบุคคลใด ๆ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  คือพวกเรานกักฎหมายเราเขาใจวาบุคคลนีก้บับุคคลอื่น 

  ประธาน  :  บคุคลหนึ่งใชไหมครับ เสนอใหเติมคําวา หนึ่ง ลงไปใชไหมครับ  

บุคคลใด  

นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  บุคคลใด ๆ  

ประธาน  :  บุคคลใด ๆ นะครับ บุคคลใด ๆ สามารถใชสิทธิและเสรีภาพได 

เชนเดียวกับบุคคลอื่นนะครบั มีคําวา บุคคล และมีคําวา บุคคลอื่น อยูขางหลังครับ ทาํไมตองใส 

คําวา ใด ๆ ผมยังไมเขาใจ แลวบุคคลใด ๆ คือใครก็ตั้งคําถามตอคําวา บุคคลใด ๆ คือใครตออีก บุคคลใด ๆ 

ก็คือบุคคลครับ ผมมองอยางนัน้  

ประธาน  :  อาจารยชวยเลอืกหนอยครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  บุคคลในกฎหมายในทีน่ี้ไมใชนิตบิุคคล แตความหมายถงึบุคคลที่

เปนคนธรรมดา มีความหมายถึงบุคคลธรรมดา เพราะฉะนั้นคาํวา บุคคล ตรงนี้อยูในความหมายของคนที่มี

ชีวิต จิตใจ มเีลือดมีเนื้อ ไมใชนติิบุคคลที่กฎหมายสมมุตข้ึิน ทนีี้จะใส 

อะไรครับ ถาใสบุคคลใด ๆ มันจะมีบุคคลมากกวาที่เปนบุคคล มันจะกลายเปนบุคคล นิติบุคคล  

และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งไมรูวาบุคคลอะไร  

  ประธาน  :   ตกลงวาขอไมแก ขอคงไวตามเดิมนะครับ ใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรี

ภพไดเชนเดียวกับคนอ่ืนนะครับ แลวก็เรายายคาํวา อัตลักษณทางเพศ มาไวขางหนาแลว 

ใชไหมครับ ชวยอานใหฟงหนอยครับ มองไมคอยเห็นครบั 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๘/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  ความแตกตางทางเพศนอกจากมีความหมายถึงความแตกตาง

ระหวางชายหรือหญิง และยงัมีความหมายรวมถงึความแตกตางของบคุคลที่มีอัตลักษณทางเพศ หรือเพศ

สภาพ หรือความหลากหลายทางเพศแตกตางจากเพศทีผู่นั้นถือกําเนดิอยูดวย 

จึงไมไดบัญญัติคําดังกลาวขางตนไวในมาตรา ๓๐ เนื่องจากคําวา เพศ ไดหมายความรวมถึงคําดงักลาวอยู

แลว และจะตองไมเลือกปฏบิัติตอบุคคลนั้น  

  ประธาน  :   ตอไปในหมายเหตุอาจารยรัชฎาภรณทานใหขอมูลเราไวอยางหนึ่งวา 

เดิมมันม ี๑๑ อยาง แลวเพิม่เปน ๑๒ อยาง คือเพิ่มเร่ืองความพกิารเขาไปเปนอยางที ่๑๒  

ผมไมทราบวาเราควรจะบนัทึกตรงนี้ไวในหมายเหตุเพิ่มอีกขอหนึง่หรือไม  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  อันนี้ผมเพิ่มไปที่ขอ ๑ 

  ประธาน  :   เพิ่มแลวใชไหมครับ อยางนัน้ก็ไมตองมาใสแยกอีกอันหนึง่  

นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ตรงคําวาเพื่อขจัดอุปสรรค Discommendation ตัด  

Discommendation เพื่อไมเลือกปฏิบัติ สวนเรื่องขจัดอปุสรรคมันกําหนดเปนหนาที่รัฐใชไหมครับ ความ

จริงรัฐมีหนาทีใ่นการขจัดอุปสรรคและสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิเสรีภาพได คอืหลัก 

เร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เขาวางหลกัการเรื่องสําคญัก็คือวา รัฐมีหนาที่ในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย ขณะเดียวกนัคุมครองแลวยงัตองปองกนัไมใหมกีารละเมิด แลวก็ละเมิดเสร็จแลว 

ก็ยังตองนาํไปสูสิทธิในการพฒันาตนเองดวย เพราะฉะนัน้ในการเขียนจึงเขียนเรื่องอปุสรรคหรือสงเสริมให

บุคคลใชสิทธิในแงของศักดิศ์รีความเปนมนุษยนี่กาํหนดเปนหนาที่รัฐ รัฐมีหนาที่ในการขจัดอุปสรรค จะเปน

วา รัฐมีหนาทีใ่นการขจัดอุปสรรคนะครับ แลวอยาลืมทาํใหเปนตัวสีแดงดวย 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  อุปสรรคหรือ ตองเปลี่ยนเปนอุปสรรคและ 

  ประธาน  :   และสงเสริมครับ รัฐมีหนาที่ในการขจัดอุปสรรคและสงเสริมใหบุคคลสามารถ

ใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น โดยไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

ตรงนี้ไดแลวนะครับ ผานมาตรานี้ไดแลวนะครับ ตอไปมาตรา ๓๑  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  อาจารยครับหมวดนี้ขอผานทัง้หมดเลยครับ เดี๋ยวขอ 

เอาเขาอีกครั้งหนึง่ 

  ประธาน  :   ผานไปหมวดตอไปครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  กอนจะผานมาตรา ๓๒ แกใหผมแลวใชไหม หรือวารอ 

ทางโนน  

  ประธาน  :   ขอดูมาตรา ๓๒ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๘/๓ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  ที่ผมขอแกมาตรา ๓๒ กรณีกระทบสิทธิ อันนี้ตองรอเขา 

หรือเปลา 

  ประธาน  :   ไมตองรอก็ไดครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  เดี๋ยวมนัจะแกยาก ผมไปแกตอนเขาเอามาอีกทีดกีวาครับ 

  ประธาน  :   หมวดตอไปครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  หมวด ๔ หนาทีข่องชนชาวไทย ในสวนของเนื้อหาก็ไมม ี

การแกไขอะไรเลย แลวก็มาเพิ่มหมายเหตุเปนขอ ๓ วา เปนการประชุมคร้ังที่ ๒๗ หมดเลยตั้งแตมาตรา ๗๐ 

ถึงมาตรา ๗๔  

  ประธาน  :  ขอผานไปนะครับ ตกลงหมวด ๔ นี้ก็จะมีการเพิ่มเฉพาะหมายเหตุที่อางอิงถึง

รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ตอไปเปนอะไรครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  หมวด ๕ แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๕  

ตัดคําวา ทั้งนี ้ออก ตัดคําเดยีวครับ  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ขอมาตรา ๗๒ นิดหนึง่  

ประธาน  :  หนาที่ไปใชสิทธเิลือกตั้ง 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  จริง ๆ มาตรานีเ้ปนหลักเรื่องอํานาจอธิปไตยไมใชเปนของปวงชน 

เปนเรื่องมาจาก มนัเลยสะทอนไปสูการเปนหนาที่ เพราะวาอาํนาจอธปิไตยเปนของชาติ 

พอเปนของชาติคนมีหนาที่ทาํใหชาติ รุสโซวาอยางนัน้ ฝร่ังเศสก็เลยวางหลกัการเลือกตั้งเปนหนาที ่

เปนหนาที่เขาเอามาจากฝรั่งเศส แลวไปตีความเรื่องอาํนาจอธปิไตยเปนของชาต ิไมไดตีวาอํานาจอธิปไตย

เปนของปวงชน ไปตีความวาอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ หลักการในรัฐธรรมนูญของเราสมัยกอนจะเขียน

อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชน ไมเคยเขยีนวาเปนของปวงชน แตวาเราหลายทฤษฎีไปตีความวาเปนของ

ปวงชน เพราะฉะนัน้เวลามีปญหาเรื่องการตีความวาเปนของปวงชนมนัก็มีคาํถามวาพระมหากษตัริยใชได

อยางไร คือมาตรา ๓ เดิมเขยีนวามาจาก ตอมาพอป ๒๕๔๐ เปลีย่นเปน ของ เสร็จแลวพอป ๒๕๕๐ กเ็ปน

ของ ทนีี้การเปลี่นยป ๒๕๔๐ ใหเปนของ มนัไมไดแกมาตรานี้ เพราะถาเปนของจริง ๆ โดยทางทฤษฎี

มาตรานี้ตองเขียนเรื่องเปนสิทธิ เขียนเปนหนาที่ไมได เพราะวาเปนของปวงชน เพราะฉะนั้นตองเปนเจาของ

สิทธิ แตวาแนวทฤษฎีเร่ืองอาํนาจอธิปไตยเปนของชาติมนัวางหลักการนี้วา อํานาจอธิปไตยทั้งหมดเปนของ

ชาติ ซึง่เปนรัฐ เปนรวมของประชาชน แตไมใชเปนสิทธขิองประชาชนแยกแตละคน เพราะฉะนัน้การไปใช

สิทธิเพื่อใหไดมาซึ่งองคกรทีใ่ชอํานาจอธิปไตยจงึเปนหนาที่ของประชาชนตองไปทาํใหกับประเทศชาติ จึง

วาง 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๘/๔ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

หลักการวาสิ่งนี้เปนหนาที่ของทุกคนที่ตองทาํในฐานะทีเ่ปนพลเมืองของชาตินัน้ เปนหลกัคิดของ 

มันอยางนี้แตมันไมมีการอภิปรายเรื่องนี ้มีแตขอตัดใหเปนสิทธิ ทีนี้จะอธิบายอยางไร เพราะวา 

ที่เขียนก็คือการอธิบายตัวบท  

  ประธาน  :   ผมเรียนถามครบั เร่ืองนีม้ีอภิปรายในกรรมาธิการยกรางไหมครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  ไมมีการอภิปรายในยกรางฯ มีแตการอภิปรายในป ๒๕๔๐ เร่ืองนี้

เยอะมาก คาํวา เปนหนาที ่เปนสิทธิ เพราะมันเปลีย่นป ๒๕๔๐ คร้ังแรก แตมันมกีารอภิปรายเลยวานี่เปน

หลักเรื่องอธิปไตยเปนของชาติจึงตองเขียนอยางนี้  

ประธาน  :  ไปยกคําอธิบายของป ๒๕๔๐ มาไดไหมครับ ปญหาคือวาบงัเอิญ 

ผมไมไดตรวจสอบมาตรานี้ในของป ๒๕๔๐ ไมรูวาไปตรวจสอบแลวไปยกมาไดไหมครับ  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ไปดูในรายงานการประชุม 

  ประธาน  :   ถารายงานการประชุมไปกันใหญแลวครับ คือเขาจะไปคนไมทนั 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  ผมเขาใจวาคนไมทนั ผมถงึบอกวาจะเขียนอยางไรใหเขาใจ แตถา

เขียนแคนี้มนัเปนการอธิบายตัวบทเฉย ๆ มันไมสะทอนหลักวาทําไมถงึตองเปนหนาที่ เพราะไมอยางนั้น

ตีความกนัตอ บังคับใหประชาชน ทีม่ันบงัคบัเพราะวาหลกักฎหมายมนัเปนอีกเรื่องหนึ่ง  

 

- ๙/๑ 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๙/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  คือของเขาไมตองมาจับใบดํา ใบแดงดวย ทกุคนตองเปนทหาร เราโชคดี 

ที่เกิดเปนคนไทย เพราะถาเกิดเปนชาวฝรัง่เศสตองรับใชชาติทกุคน เอาเปนวาถาอยางนัน้ถาคนยาก 

แตเรารูแลววาเปนอยางไร จะเขียนไวตรงนีเ้ลยไดไหม เขยีนไวในหมายเหตกุ็ได เดี๋ยวเราผานเรื่องนีไ้ปกอน 

แลวเดี๋ยวพยายามไปบนัทึกตามหลกัการนี้ แลวเดีย๋วคอยดูอีกครั้งหนึ่งในชั้นกรรมาธิการได มาตรา ๗๔ 

เราพยายามอธิบายหลักธรรมาภิบาล ๗ ขอเขามา ตอไปขอหมวด ๕ แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 

เมื่อสักครูนี้พดูถึงมาตราอะไรนะครับ มีเพิม่คําวา ทั้งนี้ หรือวาตัดคําวา ทั้งนี้ ออก 

 นายนพรัตน  วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๗๕  

 ประธาน  :  มาตรา ๗๕ ตัดคําวา ทัง้นี ้ออกใชไหมครับ มันม ี๒ เพื่อ พอตัดคําวา ทัง้นี ้

ก็จะมี ๒ เพื่อ ทีนีห้ลายทานอานแลวเหน็วาไดใชไหม ม ี๒ เพื่ออยูก็ไดใชไหมครับ ทานคณิตยนืยนันะครับ 

ไดนะครับ ถาอยางนัน้อันนี้เราตัด เพื่อและ ออกไป หมายเหตุก็ไมมีอะไรใชไหม คร้ังที่ ๒๗ ตอไป 

มาตรา ๗๕ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ไมมีแกไข เพิ่มเฉพาะหมายเหตุ 

 ประธาน  :  ตอไป มาตรา ๗๗  

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  อันนี้มกีารแกไขเปน เพื่อพฒันาศักยภาพของประเทศในการ 

ปกปองและคุมครองใหเกิดความมัน่คงแกชาติ ศาสนา สถาบนัพระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย  

 ประธาน  :  มาตรา ๗๗ หนา ๖๑ รบกวนชวยอานตัวสแีดงใหฟงอีกทหีนึง่ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เจตนารมณ  เพื่อพัฒนาศกัยภาพของประเทศในการปกปอง 

และคุมครองใหเกิดความมัน่คงแกชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย  

 ประธาน  :  ความมัน่คงแกชาติ ศาสนา สถาบนัพระมหากษัตริย เปนคําในตวับท 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เหตุผลของทานเจริญผลก็คอืควรแกไขใหชัดเจนขึ้น ตกลงวา 

ที่ใหแกดีข้ึนไหม หรือวาแยลง คือทานเปลีย่นคําวา ประเทศ เปน ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษตัริย 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คําวา ผลประโยชนแหงชาติ หายไป มีคําหลายคําหายไป 

เราเคยอภิปรายกัน แลวก็ใชคําใหส้ันที่สุด เพราะวามิฉะนั้นแลวจะเปนการกลาวซ้าํตัวบท เราเคยคยุ 

กันแลว ผมไมทราบวาจะยืนตามเดิมหรือวาจะเปลี่ยน จะยืนตามเดิมไหม  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ก็ยนืตามเดิม เพราะไมอยางนั้นมันก็มาซ้าํอยูขางลาง  

ขางลางเอาออกกลายเปนหวัโตตัวเล็ก  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๙/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  พอดีมีขางลางอยูดวย ขอยนืตามเดิมไดไหม เปน เพื่อพฒันาศักยภาพในการ 

ปกปองและคุมครองความมัน่คงของประเทศ เราหาคาํรวมมาแลวคือของประเทศ ยนืตามเดิมไดไหมครับ 

ถาไมแกตรงนีเ้ดี๋ยวเหมือนกบัรัฐธรรมนูญที่สงไปตามบานอีก หมายเหตุครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หมายเหตกุ็เพิม่เฉพาะ รายงานการประชุม คร้ังที ่๒๗  

ตอไปเลยนะครับ มาตรา ๗๘ 

 ประธาน  :  เดี๋ยวผมเรียนถามทานอาจารยคมสัน ทานจะใหยอนกลับไปพิจารณา 

เร่ืองที่คางไหม ไมมีนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกทางทีมวาใหพยายามบนัทึกเรื่องของอํานาจอธิปไตย 

เปนของชาติอะไรตาง ๆ ตามแนวคิดของชางชา ฮุสโซ ตอครับ มาตราตอไปเลยครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๗๘ ก็เพิ่มจาก หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

อยากใหเพิม่คําวา ธรรมาภบิาล ไปดวย กใ็ชทั้ง ๒ คําเลย  

 ประธาน  :  ก็ชัดขึ้น หรือธรรมาภิบาล คําวา หรือธรรมาภิบาลในขอ ๓ แลวก็ขอ ๔ 

ลองอานขอ ๓ ขอ ๔ ใหฟงหนอย 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  

  ๓. พัฒนาองคกรและบุคลากรของภาครฐัทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และ

รัฐวิสาหกิจ ใหมีความสามารถคูคุณธรรมและจริยธรรม พฒันาวิธีปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good governance) มาใชในการบริหารราชการแผนดิน  

 ๔. การจัดระบบงานเพื่อการบริการสาธารณะตองเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถงึการมีสวนรวมของประชาชน ซึง่เปนหลกัการสําคัญในการ 

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good governance) 

 ประธาน :  ไดความที่ไปไดนะครับ ชัดจนขึน้ ผานได ตอนะครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  : เพิ่มหมายเหตกุ็เปน คร้ังที ่๒๗ ตอไปมาตรา ๗๙ เหน็วาก็ควร 

นาจะพูดถงึศาสนาอื่นดวย ก็เปน เพื่อกําหนดใหรัฐตองใหความอุปถมัภและคุมครองพระพุทธศาสนา 

และศาสนาอืน่  

 ประธาน  :  ความหมายเปลีย่น ถาเพิ่มคําวา และศาสนาอื่น เขาไป ความหมายเปลีย่น 

คือถาเขียนอยางนี้แสดงวาใหความสําคัญเทากัน แตวาเราไมใช เราตองการเนนศาสนาพุทธ ที่เคยคุยกนัไว 

เคยคุยกันไวในแนวนี ้เราเนนศาสนาพุทธ เสร็จแลวศาสนาอืน่อยูในขอ ๑ อยูแลว ไมรูวาเราเขียนไวอยูแลว

ในขอ ๑ เขียนอธิบายอยูแลวในขอ ๑ เจตนารมณใหญเราเนนศาสนาพุทธ ความหมายเปลีย่นนี่ ทีนี้จะทาํ 

อยางไรครับ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๙/๓ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ในบนัทกึของป ๒๕๔๐ ที่อาจารยมนตรีทาํ มันมีการเขียนเรื่อง 

พุทธศาสนา แลวมันก็โยงกับลักษณะของมาตรา ๗๙ คืออันนัน้เขาพยายามในใสในมาตรา ๕ แตวา 

ทั้งนี้ถาสมมุติเขาพยายามจะใสมาตรา ๒ ใสมาตรา ๕ วาศาสนาพทุธเปนศาสนาประจําชาติ ประชาชน 

ไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใดยอมไดรับการคุมครองเทาเทียมกัน ไปใสตรงนั้น กม็ีการอภิปรายคํานี ้

ไวเยอะ โดยบอกวาการบัญญัติเร่ืองศาสนาประจําชาติ หลายประเทศเขาไมไดเขียนไวตรง แตเขามีกลวิธ ี

ในการทําใหเขาใจวาศาสนาใดเปนศาสนาประจําชาต ิดวยการไปเขียนในเรื่องของพระมหากษัตริยตอง 

เปนพทุธมามกะ หรือวางหลักการในการคุมครองสงเสริมศาสนาอืน่ในลักษณะที่มากอน ลักษณะเชนนี ้

เขียนได แตวาเวลาเขาสภารางรัฐธรรมนูญโดนยาํแนเลย แตวาไปเขียนในเรื่องของพระมหากษัตริยได 

อันนัน้ไปเขียนเพิ่มตรงนั้นได ที่ติ๊กใหดูในมาตรา ๕ เอาเหตุผลตรงนั้นมาเติมตรงนีห้นอยใหเขาเหน็  

สวนอนันีก้็เปนหลกัการที่จะวางหลกัการที่เปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยนับถือมาชานาน เสมอืนเปน 

ศาสนาประจําชาติ เติมไปอีกนิดหนึง่ก็ได ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- ๑๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๐/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

จริง ๆ เปนกุศโลบายในการบัญญัติกฎหมาย แลวเราจะตองอธิบายวาเปนกุศโลบายในการบัญญัติ

กฎหมาย วางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเกิดความสมานฉนัทของคนที่มีความนบัถือศาสนารวมกัน 

ไวในวรรคสองก็ได ขอ ๒ ครับ แลวเวนวรรค เปนการวางกุศโลบายหรือกลวิธีเพื่อใหเกิดความสมานฉันท 

เปนกุศโลบายหรือไมก็เปนกลวิธีทีจ่ะทาํใหคนที่มีความนบัถือศาสนาแตกตางกนันั้นสมานฉนัทซึ่งกัน 

และกัน ไมรูจะใชคําอยางไร 

  ประธาน  :  คือนับถือมาชานาน แลวก็ตอวาเสมือนเปนศาสนาประจําชาตินี่ก็ดีอยูแลว 

นี่ครับ ผมคิดวาดีนะครับ ทีนีพ้ยายามพูดเรือ่งกุศโลบายวาจะพูดอยางไร จะเปนขอใหม หรือวาจะพดูตอ  

เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คือผมสวมวิญญาณของคนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามแลวก ็

มาอาน เขียนวา เสมือนเปนศาสนาประจําชาติ เขียนเอาไว แลวก็บอกวาวธิีการเขียนนี้เปนกุศโลบายเพื่อจะ

สมานฉนัท ผมวาใช ผมยิง่งงใหญเลย เอาแอบมาเขียนตรงนี ้

  ประธาน  :  เติมคําเดียวดกีวาใชไหมครับวา เสมือนเปนศาสนาประจําชาติ ไดไหมครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :   ถาอยางนัน้ยงัดีเสียกวาที่จะมาบอกดวยวา วิธกีารเขียนให

สมานฉนัท 

  ประธาน  :  ทานประโภชฌไดพูดแลวใชไหมครับวา ตอกย้ําเขาไปอีก เพราะฉะนัน้ไมควร

ตอกย้ํา ถาอยางนั้นผมขออนุญาตเรียนปรึกษาครับ แลวในยอหนาที่ ๑ จะเติมคําวา และศาสนาอื่น  

หรือไมครับ ผมเปนหวงวาเติมเขาไปแลวทําใหน้าํหนักเปลี่ยน 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร   :  ตรงนีน้ะครับ ผมมองดูวาถาเราเติมขางบน ทําให Tone ของ

ศาสนาพทุธลดลง เรามาเตมิขางลางกก็ลบัคืนเหมือนเราไมเติม แตถาเราไมเติมขางบน เราก็ไมควรจะเติม

ขางลาง เพราะฉะนัน้ผมมีความรูสึกวา ถาเกิดจะคงเดมิหรือเติมก็เตมิตองทัง้ขางบนขางลาง เพราะถาอาน

นะครับ ความจริงเขาก็เขียนแฝงเอาไว ถึงแมเขาจะใชคาํอยูในประโยคเดียวกนั เขาเนนพทุธศาสนา  

เขาไมไดใชคําวา ทุกศาสนา เขาเนนวาพทุธศาสนา แลวเขาก็มา Tone down ลงหนอย และศาสนาอื่น  

ใชไหมครับ เพราะฉะนัน้กเ็ทากับวาเขาเขยีนซอนไวจริง ๆ เพื่อจะไดใหเห็นวา เนนเรื่องพทุธศาสนาและ

ศาสนาอืน่เขามารวมอยูดวย 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เหน็ดวยครับ แตวาตองซอนเจตนารมณอีกชัน้หนึง่เขาไป เพือ่ไมให

เกิดพออานปุบเกิดสะกิดหวัใจ   

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร   :  เพราะฉะนัน้ผมวาถาเกิดเติมคําวา และศาสนาอื่น เขาดู 

Highlight วารวมทัง้ศาสนาอื่นดวย ก็จบแลว พอมาซอนขางลางวาเสมอืนเปนประชาชาติ แตเรายงัตอง

ดูแลคนอื่น ๆ เปนพวก เปนญาติกัน ลักษณะนี้ผมวาดี  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๐/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  แยกขอไดไหม คําวา สวนศาสนาอื่น ข้ึนเปนอกีขอหนึง่ไดไหม  

บอกวาภายใตหลักการคุมครองตามมาตรา ๕ รัฐเองก็ตองใหความสําคัญตอการคุมครองและอุปถัมภ

ศาสนาอืน่ดวย ไดไหมครับ ตามมาตรา ๕ เมื่อสักครูนี ้

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตนะครับ ถาเผื่อผมเปนศาสนาอิสลาม ผมคิดวา 

อยูในขอ ๑ ดวยกนัมนัจะศกัดิ์ศรีเสมอกัน แตพอเราแยกขอปุบ เขามคีวามรูสึกวาเขามาเปน ๒ รองจาก ๑  

เพราะเราพูดถงึ ๑ คือพทุธ ผมขออนุญาตกลับไปเปนขอเดียวกนัไดไหมครับ  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ถาอยางนัน้เติมคําวา และ และภายใตหลักการคุมครองประชาชน

ชาวไทยตามมาตรา ๕  

  ประธาน  :  ตัดคําวา สวน ออก  รัฐบาล ตดัคําวา ก็ ออก รัฐบาลตองใหความอุปถัมภและ

คุมครองเชนเดียวกับพระพทุธศาสนา ตกลงการที่เรากลาวถงึพระพทุธศาสนา แลวอันอื่นเปนศาสนาอืน่นี ่

ถือวาไดใหความสําคัญกับพระพทุธศาสนาไวเปนพิเศษ ยิง่กวาศาสนาอืน่แลวใชไหมครับ ถาไดก็ผานได 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เพิ่มนิดหนึ่ง อุปถมัภแลวก็ตัด และ ออก  หลงัคุมครองเวนวรรค และ

ใหความสําคญั เพิ่มมิตรขึ้นอีกหนอย  

  ประธาน  :  หลายทานกําลงัดูอยู ตกลงวาจะเอาตามนี ้โอ.เค. ไหมครับ ผานนะครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ก็เพิ่มเปน รายงานการประชุมคร้ังที่ ๒๗ และครั้งที่ ๓๗ นะครับ

มาตรา ๘๐ มแีกไขนะครับ 

  มาตรา ๘๐  เจตนารมณ  เพื่อกําหนดเปนนโยบายอันสําคัญของรัฐในการพัฒนาสงัคม 

การศึกษา การสาธารณสุข และวัฒนธรรมของชาติ เพือ่เปนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและพฒันาประเทศ

อยางยั่งยืน  ผมอยากใหตัดคําวา แนวทาง ออก แลวใหเขียนไปวา เปนนโยบายอันสําคัญของรัฐ 

  ประธาน  :  เพื่อกําหนดเปนนโยบายอนัสาํคัญของรัฐ และเติมตรงทายของชาติเพื่อ 

เปนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยัง่ยนื ในเรื่องคน โอ.เค. นะครับ 

คงไปไดนะครับ ทนีี้ผมขออนุญาต (๑) (๒) (๓) มีใหแกอะไรไหมครับ ผมจะมีขอเสนอขอ ๔ คือขอ ๔  

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการไดมีการกลาวถงึสวนนี้ อยากจะใหเขียน พอดีผมไมไดรางมา ทานเดโช  

สวนานนท ทานตองการใหเนนตรงนี้วา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชมุชน องคกรทางศาสนาและเอกชน  

๔ อยางนี ้ใหอยูในกลุมเดียวกัน ไมใหมีสิทธิพิเศษ ใหมีสิทธิเทียบเทากนัในการจัดการศึกษา  

องคกรปกครองสวนทองถิน่จะอาศัยอางเรื่องการถายโอนการศึกษาไมได อันนี้ประการที ่๑ 

  ประการที ่๒ เพื่อเปนการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพราะฉะนั้นไมใชเร่ืองที่จะไปแขงขัน

กัน ตองจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั ไมใชแขงขันกัน เพราะฉะนั้นจงึไมเกีย่วกับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๐/๓ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

หลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา แลวอธิบายไปอีก จะใสหรือไมใสก็ไดนะครับวา ในประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นเปนระบบสหพนัธรัฐ Federal แตประเทศไทยเปนเอกรัฐ เปน Unitary State นี่นะครับ  

เพราะฉะนัน้จะจัดกระจายไมได จะกระทบความมัน่คงของรัฐ ตรงนี้อยากจะใหขยายความ เพราะดู

เหมือนวาขอ ๔ เขียนสัน้ไป แลวก็มองไมเห็นเจตนารมณชัดเจน 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้เริ่มตนขอ ๔ ศาสนาและเอกชน ใหติดกันนะครบั 

เพราะขยายคาํวา องคการ แลวหลังจากนัน้จะแทรกตรงไหน อาจารยลองแทรกกอนไหมครับ แทรกตัวแดง

กอนจะไดรู 

  ประธาน  :  จะเติมอยางนี้ไดไหมครับวา เติมขางทายวา ทัง้นี้โดยมีนยั ๒ ประการ  

ประการที ่๑ แลวก็เขียนไป และประการที่ ๒ จะยาวขึน้ ตรงนี้ใหยาวขึ้นไดไหมครับ ผมขออนุญาตทวนอีกที

นะครับ ทั้งนี้โดยมีนัย ๒ ประการ ประการที่ ๑ ตอไปเลยครับในขอ ๔ ใหอันนี้ยาวขึ้น ทั้งนี้โดยมนีัย  

๒ ประการคือ ประการที ่๑  ๔ อยางนี ้Copy ลงไปนะครับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการ 

ทางศาสนาและเอกชน องคกรทั้งสีน่ี้ใหมีฐานะเทยีบเทากันในกลุมเดียวกัน และมิไดมุงหมายใหองคกรใด

องคกรหนึ่งมีสิทธิพเิศษยิง่กวาองคกรอ่ืน เวนวรรค หากแต 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  อาจารยครับสักครูนะครับ บนัทกึตามอาจารยเดโชไมไดนะครับ 

ความเห็นทานคนเดียวนะครบัวันนั้น ไมใชเจตนารมณ ทีท่านพูดเมื่อวานนี ้เพราะวาหลายคนกไ็มไดเห็น

ตามทานนะครับที่ทานจะเอา เมื่อวานนี้ผมไมไดขัดเพราะวาองคกรปกครองสวนทองถิน่ สสร. ที่มาจาก 

อปท. เขาตองการจัดเอง เพยีงแตวาเรื่องของการขัดแยงนี่หลกีเลี่ยงที่จะพูดขัดแยงกนัเรื่องนี้ ถาบนัทกึตามที่

อาจารยเดโชนี่มันจะไปมัดคนอื่นเขา ซึ่งผมคิดวาตองระวัง มนัไมดีนะครับ ไปถึงนีจ่ะโดนรื้อในสภา 

อุตลุตเลยละเรื่องนี้ กทม. เขาจัดถึงมหาวทิยาลยัแลวนะครับ พรบ. เขาเขาแลว มหาวทิยาลยัของ กทม. 

เขาจัดแลว แลวจริง ๆ การศกึษานี่คนกระทรวงเขายอมรับเอง ความจริงตอนนีห้ลายแหงทองถิ่นเขาจัดได

ดีกวา ไมยอมรับเทานั้นเอง นี่คือปญหา วนักอนผมก็ไปสภาการศึกษา เขาบอกวาคนในวงการศึกษาดวยกัน 

เราเหมือนเกลยีดตัวกินไข เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง ไมอยากใหเขาจดั แตตวัเองจะเอาเงนิเขา ขอรับการ

อุดหนนุเขาอยางนั้นอยางนี้ตลอด เมื่อวานนี้ที่อาจารยเดโชพูดนัน้ผมไมอยากขัด เพราะวาถาขัดแลว 

เร่ืองยาว เมื่อวานก็ยาวพอแลว เพยีงแตวาที่ประชุมเขาไมไดพูดอยางที่อาจารยเดโชวานะครับ 

  ประธาน  :  ผมเขาใจครับ คือทุกคนเขากลวัเรื่องถายโอน แตถาเปนการจัด เหมือนกบัไมใช

เร่ืองถายโอน แตวาจัดขึ้นใหม ทนีี้ไมรูวามนัสอดคลองกนัหรือไม  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ไมไดพูดประเด็นเรือ่งการถายโอนดวยซ้าํไป ตองไปเช็คใหดี ถาใส

แลวเขาสภาเดี๋ยวเปนเรื่อง ผมกลัวเทานัน้แหละ ยิง่เขียนหามถายโอน พวกที่มาจากทองถิ่นเขาเลนตายเลย 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๐/๔ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือผมเสนอวาใหอาจารยสมเกยีรติชวยพูดไปกอน เพราะเขาใจ

วาเปนอยางนัน้ แตถาเผื่อไมไดเปนอยางนั้น ไมใสไมผิด แตถาใสแลวอาจจะผิด 

   

           - ๑๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๑๑/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

เพราะฉะนัน้ถาจะไมใสตองตอบประธานใหได แตถาใสของประธานไปตอบสภา ถาไมใสของประธาน 

ก็ตองเอารายงานการประชุมมายนัวา ประเด็นเรื่องการถายโอนเขาไมไดพูดกัน จริง ๆ เขาไมไดพูดกัน 

พูดไหม ดูรายงานการประชุมพูดวาอยางไร มีบางคนมีขอเสนอไมใหถายโอน แลวออกมาเปนอยางไร 

เขาก็ไมไดมีการใสเร่ืองนัน้ คนอื่นเขาไมเอา มนัเปนความเห็นบางคน ทนีี้ถาจะเอาความเห็นบางคน 

มาบอกเปนเจตนารมณวาหามถายโอนไมไดอยางนี ้

 ประธาน :  มันมีกฎหมายกระจายอาํนาจอยู แลวเขาก็ดําเนินการกนัมาเปนนโยบาย 

รัฐบาลบางชุดดวยซ้ํา แลวก็เปลี่ยนรัฐบาลอะไรไป แลวอันนี้เปนประเดน็เรื่องรัฐธรรมนูญ เร่ืองพวกนี ้

ผมก็เหน็ เพราะวามีคนหลายคนทีเ่ขาจับเร่ืองทองถิ่นกันอยู  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เพราะวาตอนนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะระดับ อบจ. 

กับเทศบาล เขาขยับตัวจะทําเรื่องนี ้แลวก็มีเร่ืองถายโอนจริง ๆ ไมไดหมายความวาทัง้หมดไมถาย 

มีบางโรงเรียนเขาอยากจะถาย แตวาพวกสวนใหญไมยอมใหไป ก็ม ีไมใชไมมี ปญหาคือไมใชเร่ือง 

อะไรหรอก อันนี้ไมพูดกนัใหตรงก็คือสถานภาพของคนที่เปนปญหา ไมใชปญหาวาเขาจัดไมได ปญหา 

คือสถานภาพของคนเปนครทูี่เคยเปนขาราชการในกระทรวงจะตองไปเปนพนักงานสวนทองถิน่ อันนัน้ 

เขารับไมได คือตรงจุดนั้นมากกวา เพราะฉะนัน้ประเด็นไมใชเกี่ยวกับคุณภาพการศกึษาเลย ประเด็น 

อยูที่ตัวสถานะของคนอยางเดียว เหมือนเร่ืองของการออกนอกระบบ ประเด็นใหญที่ตอบกันไมไดคือ 

สถานะของคน อยางไปบอกวาการศึกษาจะจัดเลวลง ไมใชเร่ืองจริงเลย เพราะทุกวนันี้บอกวาคาเลาเรียน

แพง จฬุาก็แพงโดยไมตองออกนอกระบบ เยอะอยู 

 ประธาน :  มันมีปญหาที่ซับซอน เพราะเปนเรื่องคน หมายเหตุวามีการอภิปรายในการ 

ประชุม สสร. คร้ังที่เทาไร หรือหมายเหตทุายขอนัน้วา ทัง้นี้ไดมีการอภิปรายอยางนี้ ใชคําวา อภิปราย 

ไดไหม เพราะไมไดบอกวาเปนมติวาใหไปบันทกึหรือใหอะไร แตเราแคกลาวถึง บันทึกไดใชไหมวามีสิทธ ิ

เทาเทียมกนัในการจัดการศกึษา ๔ อยางนี้ แลวไมตองเขียนตอ มีสิทธเิทาเทียมกนัในการจัดการศกึษา 

แลวก็มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาํนองนี้ กจ็ะเปนการอภิปรายในแงบวก ไมไดไปตัดสิทธิใครดวย 

ไดไหมครับ ข้ึนตนวา ในการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที ่๒๗ ไดมีการอภิปราย หรือไมก็ไปตอทาย 

ขอ ๒ ไดไหม ทั้งนี้ในการประชุมดังกลาวไดมีการอภิปราย มีสิทธิเทาเทยีมกนัหรือมีฐานะเทาเทยีมกัน 

มีสิทธิเทาเทยีมกันในการจัดการศึกษา เราบันทกึเทานี้ไดไหม อยางนอยบันทึกไว ตรงนี้ไดอยางนี ้

ทีนี้ผมขออนญุาตเอาเรื่องการศึกษาใหจบ ขออนุญาตยอนกลับไปทีม่าตรา ๔๙ นดิเดียว คือผมจะไม 

ยกตัวอยางเรื่องชาวเขามาสอบเขาเซ็นคาเบรียล แตวาจะมีขอเติมอันหนึง่ ผมจดไวหมดเลย ไดแลวใชไหม 

มาตรา ๔๙ ทนีี้ยอหนาตัวดาํไมเติมไมอะไร แตวายอหนาที ่๒ ยอหนาที่วา บุคคลยอมไดรับหลักประกัน 

การศึกษา เตมิวา ในฐานะที่เปนสทิธ ิไมใชเปนเรื่องของหนาที่อยางทีเ่คยกําหนดไวแตเดิมแตอยางใด 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๑๑/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ผมทวนอีกครัง้หนึ่ง อานทัง้หมดเลย บุคคลยอมไดรับหลักประกันดานการศึกษาในฐานะที่เปน “สิทธ”ิ 

ไมใชเปนเรื่องของ “หนาที”่ อยางที่เคยกําหนดไวแตเดิมแตอยางใด เตมิอยางนี้ไดไหมครับ เดิมมันเปน 

หนาที ่ตอนหลังใหเปนเรื่องสทิธิ ไมรูวาเตมิอยางนี้ชัดขึน้ไหม ดูเหมือนวาในที่ประชุมมีการอภิปราย 

และอยากใหเขียนตรงนี ้ไมรูวาจะขัดกับเจตนารมณหรือไม ขอเติมไดไหม  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เขาใชคําวา เลือกรับการศึกษา มีสิทธิเสมอกนัในการรับ 

การศึกษา ผูปกครองไมใหเด็กไปเรียน 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ไมได มีความผิด คอือยางนี้สิทธทิี่จะเลือกเรียนแบบไหนเปนสิทธ ิ

จะเลือกเรียนมัธยม แตมีหนาที่ตองเรียน เหมือนหนาทีไ่ปใชสิทธิเลือกตั้ง คือการใชสิทธิ เปนสทิธ ิแตมี 

หนาที่ไปใชสิทธิ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อยางนี้ไดไหม เพราะวาผมกลวัคําวา แตไมใชหนาที ่เดี๋ยว 

ผูปกครองเขาใจผิดคิดวาไมมีหนาที่ตองสงไปเรียนแลว 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ยังเปนหนาที่อยู บังคับนะครับ คืออยางนี้ สิทธทิีว่านี่มันมีอยู 

แตรัฐบังคับวาเปนหนาที่ตองไปรับสิทธิ หรือไปใชสิทธิ แตสิทธิจะเลือกอยางหนึ่งอยางใดมีสิทธทิี่จะเลือก 

 ประธาน  :  อันนี้ผมก็ตองยอม เพยีงแตเสนอ เพราะวากลัววาจะตกหลน ในเมื่อถาหากวา 

คงตองเชื่อทานอาจารยคมสันอยูแลว เพราะวาทานอยูในที่ประชุม สสร. ถาอยางนัน้ก็ไมใส ของเดิมก็ได 

ความหมายอยู  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ทานคณิต อยูในมาตรา ๗๓ บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรม 

แตวาการเลือกอบรมแบบไหนอะไรก็แลวแตนั่นเปนสิทธิ แตวาคุณมหีนาที่ไปรับการอบรม รับการศึกษา 

อบรมใหไดแลวกัน  

 ประธาน :  ไมอยางนัน้อยางนี้วา นอกจากจะเปนหนาทีต่ามมาตรา ๗๓ ยังเปนสทิธ ิ

ตามมาตรา ๔๙ และเขียนไวในชองหมายเหตุแทนจะไดไหม เพราะดูเหมือนวาความหมายมนัผิดเพี้ยนไป 

ขอลบตรงนั้นออกจากยอหนาเจตนารมณตัวรอง แลวก็ไปเติมหมายเหตุ ผมขออนญุาตดูนิดหนึ่งวา 

บุคคลนั้นมหีนาที่ในการรับการศึกษาตามมาตรา ๗๓ แตมีสิทธิเลือกรบัการศึกษาตามมาตรา ๔๙ นี ้

จะไดไหมครับ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ดีครับ ส้ันและกระชับดี 

 ประธาน :  ไดนะครับ ขอบพระคุณที่กรุณาใหยอนกลับมา ผมไมรูวาวนันี้เราจะเอา 

ถึงมาตราไหน 

 

                                            - ๑๒/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๑๒/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   ยอนกลับมาจะเปนมาตราอะไรครับ คือไมอยางนัน้มันตองขึ้นสวนที่ ๕  

แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม แตวาผมไมทราบวาจะพิจารณาตอหรือไมครับ  

ขออนุญาตหารือ 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  ไมรูตอไมตอ แตผมอานแลวผมมีปญหา ใน (๕) รัฐบาลตอง

ดําเนนิการดังนี้ (๕) หนา ๖๗ มาตรา ๘๑ ที่บอกองคกรอิสระพัฒนาและปฏิรูปกฎหมาย ทัง้กฎหมาย 

ภายในและกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศเราพฒันาไดหรือเปลา  

  ประธาน  :  อยางนัน้ตัดออกนะครับ ตัดคาํวา ทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหวาง

ประเทศออกนะครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เราเสนอแลวทางของเราไดใชไหมครับอาจารย  

แนวทางการพฒันาของเราเอง 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  กําหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายระหวางประเทศ 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :   มันไมใช เราบอกวาองคกรอิสระในการพัฒนาและปฎิรูปกฎหมาย

มันรวมถึงการปฏิรูปดวย ในแงกฎหมายระหวางประเทศองคกรนี้มนัไปปฏิรูปไมได เพราะวามนัเปนเรื่อง

ขอตกลงระหวางรัฐใชไหมครับ  

  ประธาน  :   เปลี่ยนเปน ของประเทศ ไดไหมครับ หรือวาไมตองของประเทศเลย 

ผมเรียนหารือครับ กฎหมายเฉย ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นตัดคําวา ทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหวาง

ประเทศ ออก ขอบพระคุณครับ ทีนี้ไมทราบวาครั้งหนามอีะไรใหแกหรือเปลา รวมทัง้ 

หรือวา โดยมหีนาที่ตรวจสอบ 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  หนาทีม่ันคือพัฒนาปฏิรูปกฎหมาย ควรมีกฎหมายหรือเปลาCenter 

ของ Law reform Commission หลายเรื่อง ในอังกฤษมันก็ชี้นะครับอาจารย ยกตัวอยางเชน เร่ือง Public 

participation มันกว็างหลกัการแลวก็ม ีPaper มาแลวสุดทายก็นาํไปสูกฎหมาย Public participation หรือ

หลาย ๆ เร่ือง 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  โดยมีหนาที่ตรวจสอบ ก็ได เพราะกวาจะพฒันา ปฏิรูป  

เราตองตรวจสอบ 

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  ผมไปดูถอยคําของศาลของประธาน สสร. ทานใชคําวา  

และ ๒ คร้ังในประโยคเดียวกันได ดังนั้นถาโดยมนัจะล็อคหรือเปลาครับ ใชคําวา และ ซ้ําไดไหมครบั  

ทานเปนนายกสมาคมนักเขียนอะไรดวยไมใชหรือครับ คําวามีหนาที่เอาออกเลยไหม และตรวจสอบ 

เลยไดไหม มนัก็จะจัดใหมอีงคกรอิสระในการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายและตรวจสอบกฎหมาย 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๑๒/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ตาง ๆ วา คําวามีบทบัญญัตขัิดตอรัฐธรรมนูญหรือไม วาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมเลย 

ไดไหม 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้ พัฒนา ปฏิรูปกฎหมายและตรวจสอบ จัดใหมอีงคกร

อิสระในการพฒันา ปฏิรูปกฎหมายและตรวจสอบกฎหมายตาง ๆ  

  ประธาน  :   มนัจะดูแปลกไหมครับ เพราะวามันควรจะเปนวา พัฒนาและปฏิรูปกฎหมาย 

เชื่อมไปอันหนึง่ แลวคอยเอาคําวา และ มาเชื่อมอีกทหีนึ่ง ตกลงวา และตรวจสอบกฎหมายตาง ๆ วาขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใชไหมครับ โดยใหนกักฎหมายจากภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมอยาง

กวางขวาง โอ.เค. นะครับ ทนีี้ขางหนาไมรูวามีขอเสนอใหแกอะไรไหมครับ 

ไมมีใชไหมครับ แลวหมายเหตุ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  เพิ่มการประชมุคร้ังที่ ๒๗ เขาไป  

  ประธาน  :   วนันี้จะขออนุญาตหารือวาเราจะประชุมถงึกีโ่มงครับ แตวาทานอาจารยคม

สันสละเวลามาแลว เอาถงึ ๒๐.๐๐ นาฬกิา โอ.เค. นะครับ เชิญตอเลยครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๘๒ ในเจตนารมณเพิม่เติมวา เพื่อผลประโยชนและ

ความมัน่คงของชาติตอทายไปดวยครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง  :  หลักความรวมมือนานาประเทศ อยางเชน หลกัความเสมอภาคหรือ

หลักตางตอบแทน หรือหลกัปฏิบัติ เขาใชหลักตางตอบแทนแตไมใชหลักความเสมอภาค  

นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เร่ืองตางตอบแทน กฎหมายภายในเขาจะตองมีเยี่ยง 

นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เยี่ยงคนชาติ หลักเขียนไดดีนะครับ กฎหมายระหวางประเทศ 

ตองพูดใหตรงไมใชเร่ืองความเสมอภาค หลักความเสมอภาคเรื่องกฎหมายภายใน แตวาของตางประเทศเขา

เปนหลกัตางตอบแทน  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตราของป ๒๕๔๐ รัฐตองสงเสริมสัมพนัธไมตรีกับนานา

ประเทศและพงึถือหลกัในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ใชหลักของเขาดีกวา เขาไมรูวาเรื่องความเสมอภาค 

คอือะไร และปฏิบัติตอกันเยี่ยงชนชาติ  

  ประธาน  :  ทีอ่ยูบนจอนั้นแกตามทานคณิตอยูใชไหมครับ ดวยความรวมมือกับนานา

ประเทศดวยหลักแหงความเสมอภาค และความชัดเจน 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  และความชัดเจน อาจจะไมตองก็ได 

  ประธาน  :  ผมสงสัยวา และความชัดเจน มาจากไหน  

นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  แลวหลักความเสมอภาคตองไปดูแลววามหีลักไหม เพราะ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     ประภาลักษณ ๑๒/๓ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

อยาง พรบ. ลิขสิทธิ์ ถากฎหมายเราคุมครองเขา แตเขาไมคุมครองเรา ตัดคําวา และความชัดเจน  

ก็ได เพราะวาเกิน 

ประธาน  :  หลักตางตอบแทนตองพูดไหมครับ หรือถอยทีถอยปฏิบัติมันมีคําของ 

มันอยู  

 

- ๑๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๑๓/๑ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  แทบจะไมมีเลย เพราะวาคนสวนใหญเขาจะมองเรื่องใกลตัว 

จะมีคนที่พูดเรือ่งก็คุณพิสิฐกบัคุณสุพจน ไขมุกด ๒ คน 

 ประธาน  :  จะเติม หลักตางตอบแทนเยี่ยงคนชาติ หรือหลักถอยทถีอยประติบัติ  

ไมใช ปฏิบัติ คอือันไหนคนเขาใจมากกวาใชอันนัน้ ถอยทีถอยประติบตัิก็ไมรูจะเขาใจหรือเปลา  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เจตนารมณนี่ คนที่จะใชเจตนารมณชาวบานใชไมเยอะหรอก 

ตองเปนคนที่เรียนศึกษาเรื่องนี ้คือคําบางอยางถาจะอธบิายใหชาวบานเขียนเปนหนา ๆ อยางหลัก 

ความเสมอภาคชาวบานเขาตั้งคําถามอะไรคือเสมอภาค อธิบายไมไดก็เลยเขียน  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อาจารยเติมคําวา ถอยทถีอยประติบัติตามพนัธกรณ ี

 ประธาน  :  คือเราไปเติมตรงนัน้หรือครับ หรือวาเปนคําอีกคําหนึ่งแทรกกอนคาํวา 

ทั้งตองถือตามพันธกรณี ในความรวมมอืหลักความเสมอภาคและหลักถอยทีถอยประติบัติ แลวก็ทัง้ 

ตองถือตามพนัธกรณี ไมใชไปแทรกไวตรงนัน้ ถามนัเปนหลกัเดียวกนัเราบอกวา หรือหลักตางตอบแทน 

เยี่ยงคนชาติไดไหม 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ได ชัดเจนขึน้ อยางนั้นติดกนัเลยครับ  

 ประธาน  :  หรือหลักตางตอบแทนเยี่ยงคนชาติ ตอไปดูหมายเหต ุ

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หมายเหต ุเพิม่เปนรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนญู 

คร้ังที่ ๒๗  

 ประธาน  :  ไดนะครับ สวนที ่๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ เชิญครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๘๓ ก็เพิ่มเฉพาะหมายเหตุในขอ ๒ เปน รายงาน 

การประชุม ครั้งที่ ๒๗   

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  มาตรา ๘๓ สรุปแคนี้ใชไหม ในรายงานการประชุมเขาพูดกัน 

ยาวเลยนะ  

 ประธาน  :  เราเคยบอกวาใหไปเอาที่ดี ๆ ที่คนเขียนดี ๆ อยางเชน ของดอกเตอรสมเกียรติ 

ออนวิมล ทนีี้เรายังไมมีใชไหม จะไดไปหามาแปะอีกทีหนึ่ง หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เพราะวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมกีารตัด พยายามจะตัดอันนี ้

ไปเติมอีกอันหนึ่ง แลวก็อภิปรายวนกนัยาวมากเรื่องนี ้อธบิายหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผมเขาใจวามนัมีการ

พูดนะ เปนเรื่องวิถชีีวิต หลักการดํารงชวีิตของประชาชน คุณอภิชาติ ดําดี หรือคุณสวิง แถว ๆ นัน้ ๒ คน 

จะพูดคอนขางดี  

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้กเ็อา ๒ ทานมาประมวลแลวรวมเขียนเอาไวดกีวา คุณอภิชาติ 

ดําดี คุณสวิง ไดนะครับ ตอไปหมายเหตุกเ็ติมเขาไปใชไหม ตอไปมาตรา ๘๔ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๑๓/๒ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๘๔ ในสวนเจตนารมณ ก็เปลีย่นจาก แนวทาง เปน 

นโยบายที่รัฐตองนาํไปใชเชนกนั 

 ประธาน  :  แกตามที่เสนอไดนะครับ กาํหนดเปนนโยบายที่รัฐบาลตองนําไปใชเพื่อการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แลวก็ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ยาวมาก ๑๔ ขอครับ ตรง (๘) คืออะไร 

ชวยอธิบายหนอย 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ใน (๘) ที่ไดเพิม่ให สงเสริมใหมีสภาเกษตรกรซึ่งเปนองคกร 

วิชาชพีของเกษตรกร เพื่อใหสอดคลองกบัสภาหอการคา มหีนาที่รักษาผลประโยชนรวมกนัของเกษตรกร 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เปนองคกรที่รวมกลุมอาชีพ เปนองคกรของการรวมกลุมอาชพี 

ของผูเปนเกษตรกร ไมใชเพือ่ใหสอดคลอง ในลกัษณะเชนเดียวกับการรวมกลุมของสภาหอการคา 

หรือสภาอุตสาหกรรม ตอนนี้เสนอกฎหมายสภาเกษตร เอาหนวยราชการไปนั่งอยูคอน เพิ่งเสนอเขามานี ่

 ประธาน  :  ตัดคําวา เพื่อใหสอดคลองกับ ขางหลงัตัดออก ทนีี้ขางหนา เปนองคกร 

ของการรวมกลุม 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เอา มีหนาที่รักษาผลประโยชนรวมกนัของเกษตรกร ไวตอทาย 

เกษตรกร แลวก็เวนวรรค ในลักษณะเชนเดียวกับการรวมกลุมของสมาชิกของสภาหอการคาและ 

สภาอุตสาหกรรม 

 ประธาน  :  เรียนถามทานอาจารยคมสนัอีกทหีนึง่ เมื่อสักครูทานบอกวา ซึ่งเปนองคกร 

ของการรวมกลุม ตัวแดงอนัแรกสุด บนจอยังเปน ซึง่เปนองคกรที่ เปลีย่นเปน ของการรวมกลุม  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ของผูที่มีอาชพี หลังรวมกลุม ของการรวมกลุมของผูมีอาชพี 

แลวเอา ของ ตรงหลังอาชีพออก อาชพีเกษตรกร ในดานตาง ๆ ในสาขาตาง ๆ แลวก็เวนวรรค  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อยางนี้ไดไหมครับ ซึ่งเปนองคกรการรวมกลุม ที่เกิดจากการ 

รวมกลุมของผูมีอาชีพเกษตรกร  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ใชคําวา ที่มาจากการรวมกลุม ทําหนาที่ดูแลรักษาผลประโยชน 

รวมกัน และเปนปากเปนเสยีงใหกับเกษตรกร  

 ประธาน  :  ใชคําวา เปนปากเปนเสยีง ไมไดหรือครับ จะใชคําไหนที่มคีวามหมายเทากัน 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เอา ปากเสียง ออก ทาํหนาที่เปนตัวแทนดูแลรักษาผลประโยชน 

รวมกันของกลุมเกษตรกร 

 ประธาน  :  ไดนะครบั ทานประโภชฌเห็นวาไมยาวเกนิไป คือเขียนยาวแลวดูแลว 

มีความชัดเจนขึ้น ไดนะครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๑๓/๓ 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ตัดออก คําวา จะใหสัมปทาน เอาออก 

อันจําเปนคืออะไร อันจําเปนแกการดํารงชวีิตของประชาชน และความมั่นคงของรัฐ หามแปรรูป  

ไมเปนภาษามนุษยเลย รัฐบาล ตอง รัฐบาลมีหนาที่จัดใหมีสาธารณูปโภค  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  มหีนาที่จัด ตอง ไมตองแลว  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  รัฐสามารถมอบหมายให เอา แก ออก ดาํเนินการจัด ในกิจการ 

เอาออก  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ ตรง สาธารณูปโภค 

ข้ันพืน้ฐานภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ  

 นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เอาอยางนี้ก็ได รัฐบาลอาจเปดโอกาสให 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  จริง ๆ แลวถาถามวาเอกชนหรอืเปลา มนัก็อยูทีห่ลักดวย 

 

          - ๑๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      ประภาลักษณ  ๑๔/๑ 

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ขอ  ๑๑ (ก) โครงสรางและโครงขายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  

อันจําเปนตอการดํารงชวีิตของประชาชน คําวา หามแปรรูป ไปไวขางหนาโครงสราง แลวก็ติดกนัวา  

หรือความมั่นคงของรัฐ เวนวรรค หากมีความจาํเปน  

  ประธาน  :  ทานอาจารยครับ คําวา เทาทีจ่ําเปน มนัดีกวา หากมีความจําเปน นะครับ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คือมันจะมีคาํตอ หากมีความจาํเปนในการแปรรูป 

เลขานุการ  :  หากมีความจาํเปนในการแปรรูป ใหทาํไดเทาที่จําเปน 

นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  โดยไมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ก็คือใหเอกชนบริหารได 

แตกรรมสิทธิ์ยงัเปนของรัฐอยู ถาคุณออกไปคุณไปแตตัว  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  โครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐาน 

  ประธาน  :  (ข) โครงสรางหรอืโครงขายขั้นพื้นฐาน  

นายคมสัน  โพธิ์คง  :  โครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานที่จาํเปนในการประกอบกิจการ  

เชน รางรถไฟ เสาสงและสายสงไฟฟา วงโคจรดาวเทยีม เอาคําวา จะใหสัมปทาน ออก เขาอาจจะให

สัมปทานก็ได แตใหตกเปนของเอกชนไมได แลวก็ตองวางตอวารัฐบาลตองเปนผูถือหุน หรือตองเปน 

ผูถือหุนใหญ  กิจการสาธารณูปโภค เชน รางหรือสถานีรถไฟ เสาสงไฟฟา หรือสายสงไฟฟา โครงขาย

โทรคมนาคม หรือวงโคจรดาวเทียม   

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ตองเปนวา ดาวเทียมหรือวงโคจรดาวเทยีม ทีนี้คาํวา โดยไมให 

ตองเปน ตองไมใหนะครับ ตรงนี้ผมนิดเดียวครับ ตรงที่รัฐบาลถือหุนใหญ ผมยกตวัอยางวา กรณีทีใ่ห

สัมปทานเขาไปนี่นะครับ ทนัททีี่เขาทําโครงการขึ้นมา สัญญาจะบอกวากอนที่จะนาํมาใชจะตองมอบ

โครงขายหรือมอบวัสดุอุปกรณใหกับรัฐ เขาถือหุน ๑๐๐ เปอรเซน็ต เพราะฉะนัน้ตรงนัน้ตองเขียนตอไป 

วารัฐจะตองถอืหุนไมนอยกวา ๕๑ เปอรเซ็นต  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  สัมปทานใหไดอยูแลว จะใหเขาไปทําก็ได แตวาทรัพยสินตองเปน

ของรัฐ คือตัวโครงขายเปนของรัฐอยู ทุกวนันี้มนักท็าํในรูปแบบของสัญญา BTO หรือ BOT แลวแตใชไหม 

จะ BTO ก็แบบรถไฟฟา สวนใหญจะเปน BTO แลวก็ข้ันที่หนึ่งครั้งแรกก็เปน BOT ทนีี้ ตรงนั้นเปนเร่ือง

รูปแบบของสัญญาสัมปทาน ทรัพยเปนของรัฐหมด โครงขายเปนของรัฐหมด ๑๐๐ เปอรเซ็นต ทีนีม้ันมี

บางอยาง เชน รัฐบาลไมมีเงนิลงทุนในเรื่องตัวโครงขายที่จะเพิ่มเติมนะครับ ตรงนี้โดยหลักการมนัจะตองไป

อาศัยการเวนคืน ทาํอะไรในแงของกิจการที่ไปเชื่อมตอของรัฐเยอะ เพราะฉะนัน้การใหสัมปทานในการ

ประกอบกิจการก็ใหไป แตวาในตัวสายสงที่มันมีการเพิม่เติมนอกเหนอืจากนี้รัฐตองเปนเจาของอยางนอย

รอยละ ๕๑ ในแงของการดําเนนิการ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      ประภาลักษณ  ๑๔/๒ 

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร :  ขอโทษนะครับ ผมไมทราบวาอภิปรายกันอยางไรนะครับ แตวา

ผมมองดูวาจริง ๆ แลว แมวาจะมาลงทุนใหมก็ตองเปนของรัฐ ๑๐๐ เปอรเซ็นตอยูด ี

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ผมกเ็ห็นดวยอยางไร 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เพยีงแตวามีสิทธคิรอบครองเพื่อดําเนนิกิจการในระหวางอายุ

สัญญาอนุญาตหรือสัญญาสัมปทาน หรือรวมการงานกนัเทานั้น เพราะฉะนัน้ผมจงึไมอยากจะเปนวา  

๕๑ เปอรเซน็ต เพราะจริง ๆ แลวรูปแบบไมวา BOT หรือ BTO ทั้งหลาย ๑. เปนอุปกรณที่ใหม  ๒. ตอง

ปราศจากการรอนสิทธ ิ๓. ตองสงมอบกอนที่จะเร่ิมใชงาน แลวก็ไดเพยีงแคครอบครอง แลวตองสงมอบคืน

ทันทีเมื่อส้ินสญัญาสัมปทาน 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คือในแงของการใหสัมปทานเปนอยางที่วา เปนเรื่องการมีสวนรวม

ของภาคเอกชนในการประกอบกิจการสาธารณูปโภค ทนีี้การมีสวนรวมมี ๒ – ๓ รูปแบบ รูปแบบหนึง่ 

คือมีสวนรวมในแบบของการใหสัญญาสัมปทาน ใหสิทธนิะครับ กับอีกแบบหนึง่เปนเรื่องของการเปลี่ยนรูป

กิจการของรัฐไป ในอันหลังพูดถึงกรณีที่รัฐจะแปรรูป คือบางเรื่องมันมีความจาํเปนตองแปรรูป แตวา 

การแปรรูปแบบที่มนัแปรจนกระทัง่หลุดจากความเปนรัฐกลายเปนเอกชน ๑๐๐ เปอรเซ็นตเราไมยอม  

อันหลงันีน่ะครับ เรายอมเพยีงแควาคุณไปไดแค ๔๙ นัน่คือข้ันต่ําสุด 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร :  ถาอยางนัน้ขอเปน ขอ (ค) ไดไหมครับวา กรณีจําเปนตองแปรรูป

ก็ใหรัฐถือหุนไมนอยกวา ๕๑ เปอรเซน็ต เพื่อกรรมสิทธิย์ังไดคง ๑๐๐ อยู 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ยังไงตองเขียนซ้าํอกีทหีนึง่ครับ คาํวา โครงสราง Copy มาเลย  

เอาแคมาตกแคสาธาณูปโภค ไมเอาเชนมา อยาเอาตวัเชนมาดวย เดีย๋วมนัก็แปลตรงนัน้ทนัทเีลย คุณพิสิฐ

ทานรออยูแลว (ค) ครับ  

  ประธาน  :  อยางนี้ครับวา เขาเขียนไวในเชิงหามนะครับ ใน (๑๑) 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้ตรงนีไ้มตองเขียนนะครับ ตัดทิ้งไปเลยแลวกนั  

ถือหุนใหญก็ตดัทิ้ง ขอ (ค) กต็ัดทิ้ง ทีนี้ผมอยากจะขอขยับขอ (ข) กับขอ (ก) นิดเดยีวนะครับ ผมขออนุญาต

กลับไปขอ (ก)  

  ขอ (ก) ในการแปรรูปใหทําไดเฉพาะบางสวนเทาที่บางสวน 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ทําไดเฉพาะในการดําเนินกิจการบางสวนซึง่ไมใชโครงสรางและ

โครงขาย  

  ประธาน  :  คือเราตองใหเสร็จมาตรานี ้ตกลงวาใชไดแลวใชไหมครับ หมายเหต ุ

เปนอยางไรบางครับ ชวยดหูมายเหต ุจะไดจบมาตรานี ้หมายเหตุก็คอืครั้งที่ ๒๘ โอ.เค. นะครับ เราประชุม

คร้ังตอไป วันศุกร เวลา ๐๙.๓๐ นาฬกิา วนันี้ไดเวลาลวงเลยมามากพอสมควรแลวนะครับ เราตกลงวา 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      ประภาลักษณ  ๑๔/๓ 

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

จะเลิก ๒๐.๐๐ นาฬิกานะครับ ประชุมคร้ังตอไปวันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา จะเปน 

หอง ๓๕๐๑ เขาใจวาจะอุนกวานีน้ะครับ หองนี้หอง ๓๕๐๒ ใชไหมครับ ขอบพระคุณครับ ปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๕ นาฬิกา 

  

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 


